



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 12 มิถุนายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ไทยส่งเสริม "4-H Summer Camp 2018" เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	ไทยโพสต์
2. เลขาฯสปก.สั่งชะลอยึดที่นายทุนสวนปาล์ม	ไทยโพสต์
3. 'กฤษฎา'จี๋สอบทุจริตขอเงินสดแทนรูดื้อ	กรุงเทพธุรกิจ
4. สพฐ.ชี้ดเส้น3วันส่งรายงาน-ให้ออก'ผอ.ทำใหม่'ผิดวินัยร้ายแรง ...	กรุงเทพธุรกิจ
5. คอถัมน์ ย่อยข่าวตลาด: ขอให้พบ	ไทยรัฐ
6. ให้ออกผอ.ขนมจีนทุจริตอาหารเด็ก 'ไทยมิลค์'ขอโทษจัดส่งนมบกพร่อง	แนวหน้า
7. ปักตู้สั่งลุยทุจริตอาหารน.ร.ผอ.ขนมจีนลากิจต่ออีก5วัน	มติชน
8. นายกาโวลันพันเด็ดขาดโกงค่าอาหารในโรงเรียน'	เดลินิวส์
9. คนดังแห่รับ 'ปักตู้' ทุกพรรครอคิวแน่นปากน้ำโพ นายกาเทงบเอาใจทุกจังหวัด	คม ชัด ลึก
10. คอถัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย	ข่าวสด
11. ภาพข่าว: ตรวจคลอง	เดลินิวส์
12. คอถัมน์ ถูกทุกข้อ	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

## ไทยส่งเสริม "4-H Summer Camp 2018" เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ยูวเกษตรกร ถือเป็นอนาคตที่สำคัญของอาชีพการเกษตร และมีความสำคัญต่อประเทศต่างๆ เพราะประชากรทั่วโลกต้องใช้ทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อใช้ในการบริโภค การพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการเกษตรโดยเฉพาะบุตรหลานของเกษตรกรจึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนายูวเกษตรกร ในการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร ตลอดจนทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมชั้น โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) มาเป็นแนวทางเพื่อให้ยูวเกษตรกรได้มีความสามารถในการสืบทอดอาชีพการเกษตรอย่างก้าวตาม

ทันต่อสถานการณ์

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2018 ในหัวข้อ "4-H Sustainable Future ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนางานยูวเกษตรกรในประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการพัฒนางานยูวเกษตรกรกับต่างประเทศมาโดยตลอด ยังผลให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความอดทน รู้จักแก้ปัญหา มีความสามารถทางด้านภาษา และมีทักษะในความเป็นผู้นำได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ทางด้านนายชาติตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวว่า ประเทศไทยมีความต้องการที่จะประสานและแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านการเกษตร

งานด้านเยาวชนภาคการเกษตรได้มีการประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นให้มากยิ่งขึ้น ในปี 2561 จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี โดยมียูวเกษตรกร เยาวชนเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา



ระหว่างประเทศ ตลอดจนถึงการสร้างเครือข่ายยูวเกษตรกรระหว่างประเทศที่ผ่านมามีประเทศไทย จัดโครงการเช่นนี้ประเทศไทยก็ส่งยูวเกษตรกรเข้าร่วม เมื่อประเทศไทยจัดประเทศเหล่านั้นก็ส่งยูวเกษตรกรเดินทางมาร่วมโครงการฯ เช่นกัน ซึ่งตรงกับนโยบายของประเทศไทยที่มีความต้องการที่จะขับเคลื่อนให้

เยาวชนเกษตรประเทศไทยในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 80 คน "ที่เลือกพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีนั้น ก็เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชประเภทผลไม้ประจำฤดูกาลมากที่สุดของประเทศไทย และขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่ผลไม้นิตต่างๆ ในพื้นที่กำลังออกผลผลิตจำนวนมาก ซึ่งยูว



เกษตรกรจากต่างประเทศก็ให้ความสนใจที่จะศึกษากระบวนการผลิต และชิมผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศไทยด้วย เช่น ทุเรียน และมังคุด จึงได้เลือกพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัดดังที่กล่าวมา เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตลอดถึงการปฏิบัติจริงในระหว่างการเข้ารับการอบรมด้วย" นายชาติรี บุญนาค กล่าว

## เลขาธิการสปก.สั่งชะลอยึดที่นายทุนสวนปาล์ม

กรุงเทพฯ ● เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. แหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ได้ประสานกับกองทัพอากาศที่ 4 เข้ายึดคืนที่ดินสวนปาล์มจำนวน 6,083 ไร่ จากบริษัท สหไทยน้ำมันพืชจำกัด ภายหลังที่บริษัทได้หมดอายุสัมปทานกับกรมป่าไม้เมื่อ 2552 และได้มีการยื่นขอใบอนุญาตแผ้วถางกับจังหวัดมาต่อเนื่อง และที่ผ่านมาสำนักรงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีประเด็นขัดแย้งเรื่องอำนาจในการดูแลที่ดินกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาต่อเนื่อง จนกระทั่งมี ม.44 ในเรื่องนี้ออกมา และ ส.ป.ก.ได้ออกประกาศ ส.ป.ก.ที่ 8/2559 เรื่องกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ลงวันที่ 12 ก.ค. 59 และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือวินิจฉัยประเด็นที่ ส.ป.ก.และกรมป่าไม้หรือได้ข้อยู่ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นอำนาจของ ส.ป.ก.

“ทั้งนี้ ส.ป.ก.จังหวัดได้หารือกับทางฝ่ายความมั่นคง ตามที่ ม.44 คำสั่ง คสช.ที่ 36/59 กำหนดว่าหาก ส.ป.ก.ดำเนินการไม่ได้ให้ขอความร่วมมือกับฝ่ายทหาร สปก.จังหวัดจึงเตรียมติดประกาศให้ผู้ครอบครองรับทราบว่าจะเข้าดำเนินการในวันที่ 12 มิ.ย.61 แต่ปรากฏว่านายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้มีหนังสือมายัง ส.ป.ก.จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรว่า ได้รับทราบเรื่องการสั่งให้บริษัทหรือของออกจากพื้นที่แล้ว แต่ยังเพิกเฉยและครอบครองทำประโยชน์ต่อ ส.ป.ก.จังหวัดจึงเตรียมเข้ายึด 12 มิ.ย. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายเกิดสัมฤทธิ์ผลปราศจากข้อโต้แย้ง รมว.เกษตร

และสหกรณ์ได้แจ้งให้ ส.ป.ก.ชะลอการดำเนินการต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าวไปจนกว่าจะทราบผลการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรฯ” แหล่งข่าวระบุ

ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่า ที่ผ่านมาหลังจากมี ม.44 ยึดที่ดินสวนปาล์มบริษัทดังกล่าวพบว่าตลอดปี 2560-61 ไม่มีการดำเนินการใดๆ โดยมีการอ้างหนังสืออนุญาตแผ้วถางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์มาอ้างครอบครองต่อเนื่อง จนมาปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีที่ดินทำกินและขึ้นทะเบียนขอจัดที่ดินทำกินตามมติของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) รายละเอียด 6 ไร่ก็ยังไม่สามารถนำมาจัดให้ได้

หลังจากนั้นพบว่านายทท. ได้ให้นายทหารมาติดตามเรื่องการยึดที่ดิน แต่พบว่า ส.ป.ก.ยังไม่เคยขอความร่วมมือกับทหารในการเข้าพื้นที่ เมื่อนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช. ทราบเรื่องจึงสั่งการให้ ส.ป.ก.ดำเนินการ โดยมีรายงานว่านายกฤษฎาได้โทรศัพท์หารองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามรายละเอียดและประเด็นที่ชะลอกันมาเกือบสองปีโดยไม่ทำอะไร เมื่อได้คำตอบนายกฤษฎาไม่พอใจมาก จึงหารือกับนายวิวัฒน์ จากนั้นทั้งสองคนไฟเขียวให้ ส.ป.ก.จังหวัดดำเนินการ จนกระทั่งหารือฝ่ายความมั่นคงและเตรียมเข้าปักป้ายแจ้งให้รู้วันที่ 12 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันที่เกษตรกรกว่า 400 คนมีมติว่าจะเข้าพื้นที่สวนปาล์มเพื่อจับจองที่ดินในวันเดียวกัน แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.กลับมีหนังสือจากเลขาธิการ ส.ป.ก.อ้างว่า รมว.เกษตรฯ ให้ชะลอการดำเนินการใดๆ ออกไปก่อน.

# 'กฤษฎา' จี้สอบทุจริตขอเงินสดแทนรูดซื้อ

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” สั่งลงพื้นที่ตรวจสอบ เอ โมบาย หลังพบเบาะแสอาจมีทุจริต เกษตรกรไม่รูดยุติบัตรซื้อปัจจัยการผลิต แต่ขอรับเป็นเงินสดยอมให้หักเงินเป็นค่าดำเนินการ เล็งเอาผิดหากพบกระทำผิดจริง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแนวทางสร้างแรงจูงใจเกษตรกร หรือมีอินเซนทีฟ ให้กับเกษตรกร เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรหรือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวให้เป็นไปตามแนวทางการตลาดนำการผลิต ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ (Demand) ของตลาด โดยอินเซนทีฟ ที่เสนอให้ดำเนินการต้องดำเนินการผ่านสถาบันเกษตรกรให้สามารถหาวิธีการจูงใจกลุ่มเกษตรกร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริต ในโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ ธ.ก.ส. หลังมีการแจ้งพบเบาะแสการทุจริต ในโครงการเอ โมบาย ซึ่งโครงการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ภายใต้วงเงิน 90,000 ล้านบาท

โดยการปล่อยสินเชื่อ 30,000 บาทต่อรายเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต โดยการซื้อ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ สารเคมีปราบศัตรูพืช และน้ำมันเชื้อเพลิง ถือเป็นโครงการที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

เบื้องต้น จากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว มีรายละเอียด อาจจะมีการทุจริต โครงการในเรื่องของการนำวงเงิน 30,000 บาทที่ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตไปซื้อสินค้าตามร้านค้า หรือ Q รวมทั้งเชิญตัวแทนจำหน่ายมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเกษตรกรนำวงเงินดังกล่าวไปซื้อที่ร้านค้าในโครงการแต่ไม่ได้รับของมาแล้วแลกเปลี่ยนเงินสดเกษตรกรไปซื้อของรูดเต็มวงเงิน 30,000 บาทแต่ไม่เอาเป็นของ ขอเบิกเป็นเงินสด 28,000 บาทที่เหลือ 2,000 บาทหักให้กับร้านค้าไป เกษตรกรก็ได้เงินสดไปใช้ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

“เรื่องการรวมกันทุจริต อาจจะจริงเพราะเกษตรกรมีจำนวนมากอาศัยช่องว่าง หรือ พื้นที่ที่ห่างไกลจากสายตาเจ้าหน้าที่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าทำผิดวัตถุประสงค์ หากพบผิดก็ต้องนำเรื่องมารายงานนายกฤษฎา และเจ้าของโครงการว่า จะดำเนินการอย่างไรกับผู้ที่กระทำผิด” นายอนันต์ กล่าว



ตรวจบออาหาร  
'โรงเรียนประถม' ทั่วประเทศ  
> 16

สฟฐ.ชี้ดเส้น3วันส่งรายงาน-ให้ออก'ผอ.ทำใหม่'ผิดวินัยร้ายแรง

# ตรวจ'งบอาหาร'ร.ร.ประถมทั่วประเทศ.

'ไทยมิลค์'เรียกคืน  
นมร.ร.แสนกล่อง  
อ.ค.ส.ตัดโควตา 25%

**กรุงเทพธุรกิจ ● สฟฐ.สั่งสำนักงานเขตฯ**  
ประณตศึกษาทุกเขต ตรวจงบงบอาหาร  
กลางวันโรงเรียนประถมทั่วประเทศ ชี้ดเส้น  
3 วัน รายงานภายใน 13 มิ.ย. ขณะที่ผลสอบ  
ปมขนมจีนคลุกน้ำปลา ให้ ผอ.ทำใหม่ออก  
จากราชการไว้ก่อน ส่วนปัญหานมโรงเรียนเสีย  
ไทยมิลค์เรียกคืน 1 แสนกล่อง ขณะที่  
อ.ค.ส.ตัดโควตา 25% ให้หนองโพส่งแทน  
อ.ย.ขายผลตรวจโรงงานผลิตส่ง ร.ร.ใพทฯ  
จากกรณีมีผู้เผยแพร่คลิป โรงเรียน  
บ้านท่าใหม่ ม.17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ  
จ.สุราษฎร์ธานี ให้เด็กนักเรียนอนุบาลกิน  
"ขนมจีนคลุกน้ำปลา" ในถาดหลุม พร้อม  
เรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง ต่อมา  
ได้มีคำสั่งย้ายนายสมเชษฐ์ สิทธิเชนทร์  
ผอ.โรงเรียนดังกล่าว ออกจากพื้นที่ ไปช่วย  
ราชการประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต2(สพป.สต.  
เขต 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2561 เป็นต้นมา  
ต่อมาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จ  
จริงตามคำร้องเรียนให้ตรวจสอบความ  
อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

## ตรวจ

ผิดของ ผอ.โรงเรียนจำนวน 10 ข้อ ซึ่ง  
ผลสรุปชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงจำนวน  
5 ข้อ 1.เรื่องโครงการอาหารกลางวันไม่ได้

คุณภาพ "ขนมจีนคลุกน้ำปลา" 2.ทุจริต  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน  
โรงเรียน 3.ขายน้้อดลมให้เด็ก 4.ขายปาล์ม  
น้ำมันโรงเรียนนำเงินไปใช้ส่วนตัว 5.ทุจริต  
โครงการบักเสไฟฟ้ามีโทษปลดออกหรือ  
ไล่ออกจากราชการตามที่เสนอข่าวไปอย่าง  
ต่อเนื่องนั้น

ล่าสุดวันนี้ (11 มิ.ย.) นายสมเชษฐ์ สิทธิ  
เชนทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าใหม่ เดินทาง  
เข้ามารายงานต่อนายประทีป ทองด้วง  
ผอ.สพป.สต. เขต 2 ตั้งอยู่ที่ อ.พุนพิน  
จ.สุราษฎร์ธานีแล้ว หลังครบกำหนดลาจ  
5 วันและได้ยื่นลาอีกต่ออีก 5 วันนี้ตามสิทธิ  
ขณะที่นายจักรรินทร์ อภิสมัย รอง ผอ.  
(สพป.สต. เขต 2) ในฐานะประธานการ  
สอบสวน กล่าวว่านายสมเชษฐ์ ได้เดินทางมา  
ที่สำนักงานเขต ตั้งแต่เช้าและได้ยื่นหนังสือ  
ลาอีกจีก 5 วันตามสิทธิต่อฝ่ายบริหารงาน  
บุคคลจากนั้นก็เดินทางกลับพื้นที่ส่วนผอ.เขตฯ  
จะอนุมัติหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของผอ.เขต หาก  
ไม่อนุมัติก็จะเรียกตัวกลับมา เบื้องต้นในส่วน  
ของเขตทำสำนวนสอบสวนเสร็จแล้ว 586 หน้า  
เสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน นำเสนอ  
ศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการต่อไป

### สฟฐ.สั่งตรวจบออาหาร.ร.ประถม

จากปัญหาทุจริตบออาหารกลางวันเด็ก  
ทำให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  
พื้นฐาน(สพฐ.) ขยายผลตรวจสอบทั่วประเทศ  
โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

เปิดเผยว่า ได้มอบให้นายสนธิ แยมเกษร ผู้ช่วย  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(กพฐ.) ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ทุก  
เขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน

โครงการอาหารกลางวันและรายงานข้อมูล  
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเลขาธิการ กพฐ.  
ภายในวันพุธที่ 13 มิ.ย.2561

โดยเน้นไปที่จำนวนโรงเรียนที่ได้รับ  
จัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ก่อน  
และหลังวันที่ 16 พ.ค.2561 และที่ยังไม่ได้รับ  
การโอนเงิน ณ วันที่ 11 มิ.ย.2561 โรงเรียน  
ที่ถูกร้องเรียนและปรากฏข่าวผลการตรวจ  
สอบข้อเท็จจริงและที่ดำเนินการได้ดีสมควร  
ยกย่องชื่นชมให้เป็นต้นแบบ พร้อมแนวทาง  
ที่เป็นความสำเร็จ ข้อเสนอแนะการพัฒนา  
โครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียน ชุมชน  
โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.

### ไทยมิลค์เรียกคืนนม 1 แสนกล่อง

ส่วนกรณีที่โรงเรียนใพทอุดมศึกษาพบ  
ปัญหานมโรงเรียนมีลักษณะขุ่นขึ้นเป็นก้อน  
คล้ายนมบูด ล่าสุดนายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์  
วิจิตร ประธานสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด  
ชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบกระบวนการผลิตไป  
จนถึงการขนส่ง ปรากฏว่านมที่สหกรณ์ไม่  
ได้เสียจากกระบวนการผลิต แต่เสียจาก  
ระบบขนส่งนมปลายทางโดยมาจากเครื่อง  
ซีนกล่องนมที่ทำงานไม่สมบูรณ์ ซึ่งทั้งหมด  
ที่ขึ้นจากเครื่องนี้มี 110,539 กล่อง แต่มีเสีย  
แค่ 20 กล่องเท่านั้น เบื้องต้นได้สั่งให้เรียก  
คืนนมทั้งหมดจากทั้งหมด 12 โรงเรียน เพื่อ  
นำมาทำลายทิ้งทันที

ขณะที่นายวิสุทธิมิตร อำนกมณี  
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศโรงเรียนใพทอุดมศึกษา  
กล่าวว่า แม้ทางสหกรณ์จะเข้ามาดูแลยอมรับ  
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่จนถึงตอนนี้ทาง

สหกรณ์โคนมมิลค์ยังไม่ติดต่อกับที่โรงเรียน  
ใพทอุดมศึกษาเหมือนกับข่าวที่แจ้งว่าได้มี  
การส่งจดหมายขอโทษ

ส่วนความเชื่อมั่นทางโรงเรียนไฟทอคมศึกษา  
ขอแสดงผลการตรวจสอบจากองค์การส่งเสริม  
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อสค.  
และการประชุมคณะอนุกรรมการนมโรงเรียน  
วันที่ 14 มิ.ย.เพื่อจะเรียกประชุมผู้ปกครอง  
ทำประชามติกับโรงเรียนว่า จะดำเนินการ  
อย่างไรต่อไป และโรงเรียนได้แก้ไขปัญห  
ด้วยการให้ผู้ปกครองนำนมจากที่บ้านมาให้  
เด็กดื่มที่โรงเรียนเอง

### อ.ส.ค.ตัดโควตาไทยมิลค์ 25%

ทางด้านองค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นายณรงค์ฤทธิ์  
วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ในฐานะมิลค์  
บอร์ด ระบุว่า ได้ติดต่อสหกรณ์โคนมหนอง  
โพราชบุรี จำกัด เป็นผู้ส่งแทนสหกรณ์โคนม  
ไทยมิลค์ที่มีปัญหาคุณภาพของนม ชูขึ้น  
เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม จะถูกลดสิทธิ์ตาม  
เกณฑ์ระเบียบที่ตั้งไว้ โดยลดสิทธิ์ 25% จาก  
โควตาที่ได้รับทั้งหมด และถ้าตรวจพบว่ามี  
เชื้อปนเปื้อน"อีโคไล" ฟวงไปด้วย หลังการ  
ตรวจสอบ จะถูกยกเลิกโควตาทั้งหมด รวม  
ทั้งในเทอม 2/2561 ด้วย

ระหว่างนี้กำลังตรวจสอบ โดยจะทราบผล  
หลังจากนี้ ใน 3 สัปดาห์ข้างหน้า โดยในวันที่  
14 มิ.ย.61 จะประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร  
จัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและ  
แจ้งให้กรมปศุสัตว์รับทราบเป็นทางการ รวม  
ทั้งแจ้งให้หนองโพ ส่งแทนโควตา 25% ที่ตัด  
สิทธิ์ของไทยมิลค์ออกไปด้วย

### อย.เร่งตรวจโรงงานผลิตสฟฐ.

ด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(อย.) ภาย.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร  
อย.ระบุว่า อย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริงที่โรงเรียนไฟทอคมศึกษาและโรงงาน  
ผลิตนมโรงงานนี้ที่พบปัญหาแล้วเมื่อวันที่  
11 มิ.ย. เพื่อหาสาเหตุของนมมีสีขุ่นขึ้น  
เหนียวเป็นก้อน คาดว่าจะทราบได้ในเร็วๆ นี้  
ทั้งนี้ปีจจัยที่ทำให้ นมเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งการเคลื่อนย้าย การเก็บ  
รักษาและกระบวนการผลิต เป็นต้น ส่วนกรณี  
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งตัวอย่างนม  
ลืตที่เป็นปัญหามาให้ตรวจนั้น ได้ส่งต่อไปให้  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์อย่าง  
ละเอียดแล้วคาดว่าจะทราบผลเร็วๆ นี้เช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบใน  
ฐานระบบอาหารของ อย. ภายใต้อำนาจ "นม  
โรงเรียน" พบว่ามีนมโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียน  
12 ชื่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. นำนมโคยูเอที นม  
โรงเรียน ผู้รับอนุญาต พ.ท.สมชาย กาญจน  
มณี 2. นำนมโคพาสเจอร์ไรส์ นมโรงเรียน ชื่อ  
ผู้รับอนุญาต พ.ท.สมชาย กาญจนมณี และที่  
มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน นมโรงเรียน  
ได้แก่ 3. นมพาสเจอร์ไรส์ ผู้รับอนุญาต บริษัท  
แมรี่แอน แดรี่โปรดักส์ จำกัด 4. นมยูเอชที  
ผู้รับอนุญาต บริษัทแมรี่แอน แดรี่โปรดักส์  
จำกัด 5. นมปรุงแต่งยูเอชทีรสหวาน ผู้รับ  
อนุญาต บริษัทคันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 6. นม  
สตยูเอชที ผู้รับอนุญาต บริษัทคันทรีเฟรชแด  
รี่ จำกัด 7. นมสตพาสเจอร์ไรส์ ผู้รับอนุญาต  
บริษัทคันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด

8. นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ รสหวาน  
ผู้รับอนุญาต บริษัทคันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด  
9. นมยูเอชที ผู้รับอนุญาต บริษัท เอบีโก้ แดรี่  
ฟาร์ม 10. นมพาสเจอร์ไรส์/PASTEURIZED  
MILK ผู้รับอนุญาต สหกรณ์การเกษตรศรีคิ้ว  
จำกัด 11. นมยู.เอช.ที. ผู้รับอนุญาต สหกรณ์  
การเกษตรศรีคิ้ว จำกัด และ 12. นำนมโคสดเต็ม  
มันเนย พาสเจอร์ไรส์ ผู้รับอนุญาต พ.ท.สมชาย  
กาญจนมณี



**ขอให้พบ :** นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังพบเบาะแสทุจริต โครงการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรวงเงิน 90,000 ล้านบาท ที่มีการปล่อยสินเชื่อ 30,000 บาทต่อราย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพผ่านแอปพลิเคชัน เอ-โมบาย ของ ธ.ก.ส.



## ให้ออกผอ.ขนมจีน ทุจริตบอาหารเด็ก ไทยมิลค์ขอโทษ จัดส่งนมบกพร่อง

### ผอ.ขนมจีน

งบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียนทั่วประเทศ ด้านไทยมิลค์ฯร่อนจดหมายขอโทษส่งนมมีปัญหาคุณภาพให้โรงเรียนความคืบหน้าการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนบ้านท่าใหม่ หมู่ 17 ต.ประสงค้อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ให้เด็กนักเรียนอนุบาลกินขนมจีนคลุกน้ำปลา หลังมีคำสั่งย้ายนายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ ผอ.โรงเรียนดังกล่าวไปช่วยราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 (สพป.สตู เขต 2) ขณะที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนตรวจสอบความผิดของ ผอ.โรงเรียน 10 ข้อ ผลสรุปชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง 5 ข้อในการจัดโครงการอาหารกลางวันไม่ได้คุณภาพการทุจริตโครงการสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน ขายน้้อัดลมให้เด็ก ขยายปลั๊กน้ำมันโรงเรียนนำเงินไปใช้ส่วนตัว และทุจริตโครงการปักเสาไฟฟ้า พร้อมเสนอลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน มีรายงานว่า นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าใหม่ เดินทางเข้ามารายงานต่อนายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สตู เขต 2 ที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แล้ว หลังครบกำหนดลาอีก 5 วัน และได้ยื่นลาอีก 5 วัน

โดยนายจักรรินทร์ อภิสมัช รอง ผอ.สพป.สตู เขต 2 ในฐานะประธานการสอบสวนเปิดเผยว่า วันนี้นายสมเชาว์มารายงานตัวและยื่นหนังสือลาอีก 5 วัน

พิชขนมจีนคลุกน้ำปลา ออกฤทธิ์ กรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอให้ออกจากราชการ ผอ.ร.บ้านท่าใหม่ สุราษฎร์ธานี หลังชี้มูลผิดวินัยร้ายแรง 5 ข้อ ขณะที่เลขาฯกพฐ.สั่งตรวจสอบ

ต่อ : ผอ.ขนมจีน - หน้า 10

ต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่วนผอ.เขตจะอนุมัติหรือไม่ เป็นหน้าที่ของผอ.เขต ถ้าไม่อนุมัติก็จะเรียกตัวกลับมา อย่างไรก็ตามในส่วนของเขตทำสำนวนสอบสวนเสร็จแล้วมี 586 หน้า เสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อเสนอศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการต่อไป ซึ่งการสอบสวนมีบางส่วนที่รับตรง บางส่วนก็ปฏิเสธ

ต่อ : ผอ.ขนมจีน - หน้า 11

### ผอ.ขนมจีน

อีกด้านหนึ่งมีการขยายผลตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทั่วประเทศ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เผยว่า คนสั่งการให้นายสนธิ แฉ้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ในฐานะรักษาการเลขาธิการ กพฐ. ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)ทุกเขตทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และรายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเลขาธิการ กพฐ. ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน รายละเอียด ดังนี้

1.สำรวจการโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากทุกโรงเรียนเฉพาะภาคเรียนที่ 1/2561 ดังนี้ 1.1 โรงเรียนได้รับโอนเงินจัดสรรค่าอาหารกลางวันสำหรับภาคเรียนที่ 1 /2561 หรือยัง กรณีได้รับช้ากว่าวันเปิดภาคเรียนได้รับเมื่อใด หรือถ้ายังไม่ได้รับโอนงบประมาณ

โรงเรียนดำเนินการอย่างไร (กรณีได้รับงบประมาณช้าหรือยังไม่ได้รับโอนงบ ให้ระบุด้วยว่าโรงเรียนนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ต้องได้รับจัดสรรและโอนงบประมาณจากหน่วยงานใด ระบุอำเภอและจังหวัดด้วย

1.2 กรณีงบประมาณโอนช้าหรือยังไม่ได้รับโอนงบประมาณ โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนหรือไม่ ถ้าจัดมีวิธีบริหารหรือจัดหางบประมาณมาดำเนินการอย่างไร 1.3 ให้ออกข้อมูลตามข้อ 1.1 และ 1.2 โดยให้ทุกเขตพื้นที่และสำนักงานการศึกษาพิเศษรวบรวมข้อมูลส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม(สพป.)เขต 1 ของทุกจังหวัด และให้ผอ.สพป.เขต 1 รายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเลขาธิการ กพฐ. ภายในวันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งสพฐ.จะนำข้อมูลรายงานหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า 2.ให้ผอ.สพป.และผู้บริหารสำนักงานการศึกษาพิเศษ รายงานผลสำรวจสภาพการดำเนินโครงการอาหารกลางวันที่สพฐ.สั่งการให้ตรวจสอบทุกโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ภายในวันที่ 13 มิถุนายน เช่นเดียวกัน โดยประเด็นที่ให้รายงานมี ดังนี้

2.1 จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ 2.2 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน 2.3 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2.4 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันแล้ว แต่หลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2.5 จำนวนโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2.6 จำนวนโรงเรียนที่ถูกร้องเรียนและปรากฏข่าวในสื่อมวลชน และผลตรวจข้อเท็จจริงมีมูลหรือไม่ 2.7 จำนวนโรงเรียนที่ตรวจสอบแล้ว มีปัญหาที่โรงเรียนแก้ปัญหาอย่างไร. 2.8 จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการได้ดีควรยกย่องให้

# แนวกหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 12 มิถุนายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13562

Col.Inch: 85.31

Ad Value: 76,779

หน้า: 1(บนซ้าย), 10, 11

PRValue (x3): 230,337

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ให้ออกผอ.ชนมจิ้นทุจริตอาหารเด็ก 'ไทยมิลค์'ขอโทษจัดส่งนมบกพร่อง

เป็นต้นแบบ พร้อมแนวทางความสำเร็จ  
ของแต่ละโรงเรียน และ3.ข้อเสนอแนะ  
ในการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันจาก  
โรงเรียน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

“ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบงบอาหาร  
กลางวันภายใน 3 วัน ต้องการรู้ว่าได้ก่อน  
หรือหลังเปิดเทอม ถึงตอนนี้มีอยู่เท่าไร  
ให้ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนว่า  
โรงเรียนมีปัญหาที่โรง สภาพปัญหา  
โรงเรียนดีเด่นเหมาะเป็นต้นแบบมีกี่โรง  
เพราะตอนนี้มีข้อมูลร้องเรียนเข้ามา  
จริงบ้างไม่จริงบ้าง ในไลน์มีครูดัดพ้อ  
ว่าที่ผ่านมาทำเต็มที่ บางทีเปิดเทอมยังไม่  
ได้เงินก็แก้ปัญหาไปก่อน ดังนั้น สพฐ.  
ต้องการตรวจสอบให้ได้ข้อมูลแท้จริงจะได้  
แก้ไขต่อไป” นายบุญฤทธิ์ กล่าว

ด้านความคืบหน้าหลังผู้บริหาร  
โรงเรียนไพฑูริศึกษาแจ้งกรมตาม  
โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนให้  
นักเรียนดื่ม เนื่องจากลักษณะนมผิดปกติ  
พุ่งขึ้นเป็นลิ้นนั้น น.สพ.สรวิศ ธาณีโต  
รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะ  
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ  
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดเผยว่า  
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา  
นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์จิตร ประธาน  
กรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด  
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทำหนังสือขอโทษ  
ไปถึงนายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและ  
สหกรณ์ กรณีส่งนมยูเอชทีที่มีความผิดปกติ  
มีปัญหาคุณภาพไปให้โรงเรียนไพฑูริศึกษา

เนื้อหาโดยสรุปว่า เสียใจกับ  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอโทษทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์ขอรับผิดชอบ  
รวมทั้งขอเรียกคืนสินค้าตลอดดังกล่าว  
ทั้งหมด อีกทั้งจะเร่งแก้ไขป้องกันไม่  
ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก พร้อมย้ำว่ามี  
เจตนาผลิตและจัดส่งนมที่ไม่มีคุณภาพ  
ให้นักเรียนผู้บริโภค

ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  
ทำจดหมายรายงานความคืบหน้าการ  
ดำเนินการแก้ปัญหาถึงผู้บริหารกระทรวง  
เกษตรว่า สหกรณ์ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์  
ลดการผลิตที่มีปัญหาที่สหกรณ์เก็บ  
ไว้ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ  
ยืนยันผลอีกครั้ง และแจ้งผู้รับจ้างขนส่ง  
ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด  
โดยเฉพาะการวางซ้อนลังต้องไม่เกิน 8 ชั้น

รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว  
ต่อว่า วันที่ 11 มิถุนายน เจ้าหน้าที่  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(อย.) เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต  
เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาของ  
จังหวัด รวมทั้งจ.สระบุรีจะจัดประชุมคณะกรรมการ  
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
ระดับจังหวัดวันที่ 12 มิถุนายนพิจารณา  
แนวทางแก้ปัญหานมโรงเรียนของ  
สหกรณ์/ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร  
โควตานมโรงเรียนในภาพรวม

สำหรับจ.สระบุรี มีสหกรณ์/  
ผู้ประกอบการที่ได้รับจัดสรรโควตานม  
โรงเรียนปี 2561 จำนวน 4 ราย คือ  
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด สหกรณ์  
โคนมมวกเหล็ก จำกัด อ.ส.ค. มวกเหล็ก  
และบริษัท เทียนจำ แดรี่คอร์ปอเรชั่น  
โดยสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ฯ ปีนี้เป็นปี  
แรกที่ได้รับโควตาจัดส่งนมโรงเรียนให้  
โรงเรียนไพฑูริศึกษา

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็น  
กรณีศึกษาซึ่งรว.เกษตรฯกำชับไม่ให้  
ปัญหาขึ้นอีก พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ปรับแนวทางการจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิธีตรวจรับนมใหม่  
ทั้งประเทศให้รัดกุม ป้องกันนมเสียหรือ  
ไม่ได้มาตรฐานอีก” น.สพ.สรวิศกล่าว

# บิ๊กตุ๋นส่งลุยทุจริตอาหารน.ร. ผอ.ชนมจินลาก็จ่ออีก5วัน

‘บิ๊กตุ๋น’รับปากดูแลปัญหาโรงเรียนตะพานหิน สพฐ.สั่ง ร.ร.ทั่วประเทศ รายงานข้อมูลอาหารกลางวันภายใน 13 มิ.ย.นี้ เผยเรื่องร้องเรียนอื้อ มีทั้งจริง-ไม่จริง ครูไลน์ฟ้องเปิดเทอมยังไม่ได้งบ (อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 1 อาหาร น.ร.

### ‘บิ๊กตุ๋น’รับส่งลุยทุจริตอาหารน.ร.

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวกับประชาชนชาว จ.พิจิตร ที่บึงสีไฟ ระหว่างนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ตอนหนึ่งว่า มีเรื่องด่วนรัฐมนตรีรายงานเข้ามา จะดูแลให้เรื่องอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตะพานหิน จ.พิจิตร ที่มีปัญหาพร้อมสอบถามว่ามีใครอยู่ตะพานหินบ้าง เดี่ยวดูให้ไม่มาก็ต้องดู ทุกคนส่งเรื่องร้องเข้ามาได้ไม่ต้องพบนายกฯ หลายอย่างทำให้ พอมีงบประมาณให้อย่างทุจริตแล้วกัน ประเทศไทยมีศักยภาพเยอะ อยากให้ใช้เต็มที่ วันนี้ต้องปฏิรูปตัวเองต้องปฏิรูปทุกคน นายกฯเองต้องปฏิรูปตัวเองเหมือนกัน ต้องพูดเพราะๆ ยิ้มทั้งวัน ไม่ใช่คนเรื่องใหญ่นายโต ก็คนธรรมดาเหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโอกาสนี้ นายธวัชธรรม ศรีทา รองผู้อำนวยการ (ผอ.) โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน ออกมาเปิดเผยความผิดปกติการจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลขอขอบคุณนายกฯ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และขอให้เร่งดำเนินการ พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวว่า จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ และขอให้ส่งสารเด็กกันบ้าง ผอ.โรงเรียนอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้ ต้องปรับให้คนใหม่เข้ามาทำงาน เพราะเป็น ผอ.จะต้องทำให้ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน ร้องเรียนขอ

ให้มีการตรวจสอบผู้บริหารโรงเรียนเนื่องจากเชื่อว่าการทุจริตโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยซื้อวัตถุดิบอาหารเด็กอนุบาล และประถม ไม่ครบจำนวน และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบมั่วหมก แต่ไม่มีของให้ตรวจ ต่อมานายวิระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สั่งการให้ผู้บริหารเทศบาลตะพานหิน ผู้ดูแลโรงเรียนตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ขณะที่นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร ได้รับการร้องเรียนตั้งแต่ปลายปี 2560 และดำเนินการสอบสวน ก่อนพบความผิดปกติและมีมูลตามที่ร้องเรียน

### สพฐ.จี้ ร.ร.รายงานข้อมูลใน3วัน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายสนธิ แยมเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และรายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเลขาธิการ กพฐ.ภายในวันที่ 13 มิถุนายน ดังนี้ 1.สำรวจการโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากทุกโรงเรียนเฉพาะภาคเรียนที่ 1/2561 ดังนี้ 1.1 โรงเรียนได้รับโอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าอาหารกลางวันสำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 หรือยัง กรณีได้รับช้ากว่าวันเปิดภาคเรียน ได้รับเมื่อใด หรือถ้ายังไม่ได้รับโอนเงิน โรงเรียนดำเนินการอย่างไร กรณีได้รับงบช้าหรือยังไม่ได้รับ ให้ระบุว่าโรงเรียนนั้นๆ อยู่ในพื้นที่ที่ต้องได้รับจัดสรรและโอนงบจากหน่วยงานใด ระบุอำเภอและจังหวัดด้วย 1.2 กรณีงบประมาณโอนช้าหรือยังไม่ได้รับ โรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนหรือไม่ ถ้าจัด มีวิธีการ

ในการบริหารหรือจัดหางบอย่างไร 1.3 ให้รายงานข้อมูลตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้ทุกเขตพื้นที่และรายงานการศึกษาพิเศษรวบรวมข้อมูลส่งที่ สพพ.เขต 1 ของทุกจังหวัด และให้ผอ.สพป.เขต 1 รายงานข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัด และเลขาธิการ กพฐ. ภายในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ สพฐ.จะรวบรวมข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว

### ครูไลน์ฟ้องเปิดเทอมยังไม่ได้เงิน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า 2.ให้ ผอ.สพท. และผู้บริหารรายงานการศึกษาพิเศษ รายงานการสำรวจสภาพการดำเนินการอาหารกลางวัน ที่ สพฐ.ได้สั่งการแล้วให้ติดตาม ตรวจสอบทุกโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน โดยให้รายงานภายในวันที่ 13 มิถุนายนเช่นเดียวกัน ดังนี้ 2.1 จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ 2.2 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบค่าอาหารกลางวัน 2.3 จำนวนโรงเรียนได้รับการโอนเงินงบค่าอาหารกลางวัน ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2.4 จำนวนโรงเรียนได้รับการโอนเงินงบค่าอาหารกลางวันแล้ว แต่หลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2.5 จำนวนโรงเรียนยังไม่ได้รับการโอนเงิน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2.6 จำนวนโรงเรียนถูกร้องเรียนและปรากฏข่าวในสื่อมวลชน และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีมูลหรือไม่มีมูล 2.7 จำนวนโรงเรียนตรวจสอบแล้ว มีปัญหาการดำเนินการที่โรงเรียน สพท.ได้แก้ปัญหาอย่างไร 2.8 จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการได้ดีสมควรยกย่องชื่นชมให้เป็นต้นแบบ พร้อมแนวทางที่เป็นความสำเร็จของแต่ละโรงเรียน และ 3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

“ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบงบอาหารกลางวัน ภายใน 3 วัน ต้องการรู้ว่าได้ก่อนเปิดเทอม หลังเปิดเทอมถึงตอนนี้มีอยู่เท่าไรให้ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ว่า พบโรงเรียนมีปัญหาที่โรงเรียนสภาพปัญหาเป็นอย่างไร โรงเรียนดีเด่น เหมาะเป็นต้นแบบมีที่โรงเรียน เพราะตอนนี้มีข้อมูลร้องเรียนเข้ามา มาก บางเรื่องจริง บางเรื่องไม่จริง ในไลน์มีครูตัดพ้อว่าที่ผ่านมาเขาพยายามทำเต็มที่ บางทีเปิดเทอมยังไม่ได้เงิน ก็แก้ปัญหาไปก่อน ดังนั้น สพฐ.ต้องการตรวจสอบให้ได้ข้อมูลแท้จริงแล้วจะได้แก้ไขต่อไป” นายบุญรักษ์กล่าว

### แจ้งสพท.คุมเข้มป้องกันทุจริตงบ

นายบุญรักษ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้สั่ง

การให้นายสนธิ แยมเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ส่งหนังสือแจ้งมาตรการป้องกัน การทุจริตงบประมาณ งบลงทุน ให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศรับ ทราบ เนื่องจากที่ผ่านมา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายเรื่องการจัดสร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง อื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติเหตุ ให้ถือปฏิบัติตามความต้องการจำเป็นของ สถานศึกษา

นายบุญรักษ์กล่าวว่า ด้วยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พิจารณาจากคำขอตั้งงบประมาณ ตามความต้องการของสถานศึกษาโดยผ่าน การกลั่นกรองจาก สพท.แล้ว แต่พบว่าบาง พื้นที่ได้มีบุคคลไปแอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้น ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาน ศึกษาได้ โดยมีพฤติกรรมในการเสนอผล ประโยชน์ที่มีขอบ และแสดงออกในเชิงขมขู่ และมีเงื่อนไขว่าเมื่อได้รับการสนับสนุน งบประมาณแล้วสถานศึกษาและสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างบุคคลดังกล่าว

## ให้แจ้งความดำเนินคดี

นายบุญรักษ์กล่าวว่า เรื่องนี้ สพฐ. พิจารณาแล้วเห็นควรให้ สพท. แจ้งมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการค่า ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและ ประสบอุบัติเหตุดังต่อไปนี้ ระดับสถานศึกษา ให้ดำเนินการรายงานต่อผู้อำนวยการเขต พื้นที่การศึกษา และแจ้งความเพื่อลงบันทึก ประจำวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ 2. ระดับ สพท.ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การ ศึกษารายงานต่อเลขาธิการ กพฐ. และแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจ ภูธรในพื้นที่ 3.ให้ผู้อำนวยการ สพท.กำชับ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพท.ให้ดำเนินการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการด้วย

ความโปร่งใส มีส่วนร่วม โดยยึดประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ และ 4.ให้ สพท. ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ (สศศ.) และสถานศึกษาปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด

## ผู้ว่าฯแปดริ้วลุ่มตรวจโรงเรียน

ที่โรงเรียนวัดดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้แทนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมการ ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในระดับ ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีอาจารย์ ธัญธร อนุศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด ดอนทราย และคณะครูให้การต้อนรับ

นายสุวิทย์กล่าวว่า จากกระแสข่าวเกี่ยว กับโครงการอาหารกลางวันเด็กที่ไม่ถูกหลัก อนามัยและไม่เพียงพอ นั้น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความห่วงใยเรื่องการจัดอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ จึงได้ดำเนิ การอย่างเร่งด่วน วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โรงเรียนวัดดอนทรายเป็นแห่งแรก พบว่ามี การจัดการเรื่องอาหารได้เรียบร้อยดี สะอาด มี คุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลัก เกณฑ์ที่ต้องการ และดำเนินการตามแนวทาง พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผัก สวนครัวปลอดสาร เพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันด้วย

“ขอชื่นชมผู้บริหารและคณะครูที่มีแนวคิด การบริหารจัดการที่ดี นอกจากเด็กๆจะได้บริโภค อาหารที่สะอาดปลอดสารแล้ว ยังได้ต่อยอด ปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รู้จักนำปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต หลังจากนั้นจะ ออกลุ่มตรวจโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ ฉะเชิงเทรา โดยจะไม่แจ้งล่วงหน้า มันใจว่าทุกโรงเรียน จะดำเนินการด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ” นาย สุวิทย์กล่าว

## ผู้ว่าฯลพบุรีตรวจเจอแมลง

ที่ จ.ลพบุรี นายสุภกิต โภภภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย อำเภอ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่

ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรง ธรรมจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เดินทางไปตรวจสถานที่ประกอบอาหาร และโรงอาหารของโรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย ลพบุรี ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง มีนายสมิง กุลธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำ คณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อม อธิบายเกี่ยวกับกระแสข่าวพบแมลงสาบและ แมลงวันในอาหารที่เลี้ยงนักเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดินทางไปถึง เป็นช่วงพักกลางวันพอดี มีนักเรียนนั่งรับ ประทานอาหารกลางวันกันตามปกติ ขณะที่ ตรวจอยู่นั้นมีนักเรียนนำของหวานที่พบว่า มี แมลงปนอยู่ใส่ช้อนมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะที่เดินทางมาดู จากนั้นนายสุภกิต ตกกล่าวกับสื่อมวลชนว่า ได้สั่งการให้ทางผู้ อำนาจการโรงเรียนทำหนังสือชี้แจงในเรื่อง ที่เกิดขึ้น พร้อมกับกำชับให้แก้ไขเป็นการด่วน เพราะนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ เป็นนักเรียนประจำ ได้รับงบประมาณทุนการ ศึกษาจากทางรัฐบาลปีละกว่า 8 หมื่นบาท และจะได้มีการตรวจสอบในเรื่องงบประมาณ ที่ทางโรงเรียนได้รับและใช้จ่ายด้วย โดยขอ ให้ทางผู้ปกครองของนักเรียนได้เข้าใจว่า ทางจังหวัดและทางรัฐบาลจะดูแลบุตรหลาน อย่างใกล้ชิด

## ผู้ว่าฯสุราษฎร์ดอดตรวจร.ร.

ที่โรงเรียนวัดเขาพระนิม หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายวิฑูรย์ จีน โด ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี เดินทางลุ่มตรวจการจัด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและเข้าไปที่โรงอาหารทันที ต่อมานายสาธิต สร้างสกุล ผู้อำนวยการ ร.ร.ทราบข่าวจึงรีบมา พบและนำเข้าไปตรวจสอบ มีการทำอาหาร กับข้าวเป็นต้มจับฉ่ายหมู แกรมมะเขือเปราะ และผลไม้เป็นฝรั่ง ใส่ถาดหลุมแจกนักเรียนที่ เข้าแถวรับอาหารกินอย่างเอร็ดอร่อย

นายวิฑูรย์กล่าวว่า ต้องการตรวจสอบด้วย ตัวเองว่า ร.ร.แต่ละแห่งดำเนินการถูกต้องหรือ ไม่ พบว่าไม่มีกรมทุจริตและบาง ร.ร.มีพื้นที่ปลูก ผักสวนครัว นำมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียน จะออกลุ่มตรวจไปเรื่อยๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านท่าใหม่ หมู่ 17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ ถูกผู้ปกครองร้อง เรียนทุจริต ได้รับรายงานมา ขณะนี้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

เขต 2 กำลังรวบรวมเอกสารหลังได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

“เนื่องจากมีหลายประเด็น และเอกสารมีจำนวนมาก กำลังตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด ก่อนนำเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดก่อนนำมาเสนอผม ในข้อร้องเรียนมีหลายประเด็น ทำให้การตรวจสอบต้องใช้เวลาพอสมควร หากตรวจสอบพบความผิดจะสั่งการให้มีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป” นายวิฑูรย์กล่าว

## สพป.เขต2รอสอบผอ.ชนมจิน

นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าวว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านท่าใหม่ถูกผู้ปกครองร้องเรียน ที่มีนายจักรินทร์ อภิสมัย รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธาน จะพิจารณารายละเอียดต่างๆ จากการสอบสวนยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากมีเอกสารมากถึง 600 หน้า อย่างไรก็ตามจะรีบให้แล้วเสร็จและนำเสนอนายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาตรวจสอบและนำหารือผู้ว่าสุราษฎร์ธานี ก่อนมีความเห็นสั่งให้นายสมเชาว์ออกจากราชการไว้ก่อน

ต่อมาเวลา 14.00 น. ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประทีป นำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใส่ซองสีน้ำตาลประทับหน้าซองว่า ลับ 2 ของส่งมอบให้นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป

## ผอ.ชนมจินขอลาภจตออีก5วัน

นายชุมพลกล่าวว่า กระบวนการต่อไปตนและนิติกรสำนักงานจะนำเอกสารมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เนื่องจากยังมีกรอบเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงอีกอย่างน้อย 2 วัน เพราะคณะกรรมการใช้เวลาทำงานไปเพียง 4 วันเท่านั้น เบื้องต้นเท่าที่มีการรายงานพบว่าเข้าข่ายความผิดวินัย และวินัยร้ายแรง หากเป็นสำนวนที่มีความผิดวินัยร้ายแรงอยู่ด้วยแล้ว ไม่จำเป็นต้องกรรมการสอบสวนวินัยอีก จะขอเวลาตรวจสอบสำนวน เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนนำความเห็นรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่าอย่างช้าสุดจะเสนอต่อผู้ว่าสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 11 มิถุนายน พร้อมรายงานข้อเท็จจริงให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง คสช. ต้องให้ข้าราชการที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงออกจากราชการ หรือพักราชการไว้ก่อนจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ

“ขอให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจในกระบวนการรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำนวนการสอบสวนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเหลือกันได้ ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่เหมือนพนักงานอัยการ มีหน้าที่พิจารณาสำนวนฟ้อง สำนวนมาอย่างไรก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น โดยหน้าที่แล้วยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับนายสมเชาว์ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจบังคับบัญชา แต่หลังเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยแล้ว นายสมเชาว์ต้องมีหน้าที่มาให้ปากคำ” นายชุมพลกล่าว

ข่าวแจ้งว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนของผู้ปกครองพบมีมูลการทุจริตจำนวน 5 เรื่อง 1.โครงการตั้งเสาไฟฟ้าในร.ร. จำนวน 8 ต้น แต่มีจริง 6 ต้น 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตใน ร.ร. มีการเบิกงบประมาณซ้ำซ้อนและนำเงินจากการจัดงานการกุศลไปด้วย รวมเกือบ 3 แสนบาท 3.โครงการอาหารกลางวันที่เป็นปัญหาจัดอาหารไม่มีคุณภาพและมีการทุจริตจัดซื้อวัสดุ 4.การขายผลผลิตปาล์มน้ำมันไม่นำเงินรายได้เข้า ร.ร. 5.การจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งห้ามไว้ก่อนแล้ว ทั้งหมดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง

วันเดียวกัน นายสมเชาว์เดินทางเข้ารายงานตัวกับนายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 หลังครบกำหนดการลาแล้ว 5 วัน จากนั้นยื่นขอลาภจตออีก 5 วัน

## อย.ส่งจนท.ตรวจจนร.ร.ไพท

สำหรับกรณีปัญหานมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน ภาณุสุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ขณะนี้ อย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนไพทอุดมศึกษา และโรงงานผลิตนมโรงเรียนยี่ห้อยี่ที่พบปัญหาแล้ว เพื่อหาสาเหตุของนมมีสีขุ่นขึ้น เห็นยิวเป็นก้อน คาดว่าจะทราบได้ในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้นมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องการเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา และกระบวนการผลิต เป็นต้น ส่วนกรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตัวอย่างนมล็อตที่เป็นปัญหาให้ตรวจนั้น ก็ได้



บุญฤทธิ์ ยอดเพชร

ส่งต่อไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว คาดว่าทราบผลเร็วๆ นี้เช่นกัน

## นม12ชื่อขึ้นทะเบียนกับอย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบในฐานระบบอาหารของ อย. ภายใต้คำค้น นมโรงเรียน พบว่ามีนมโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียน 12 ชื่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.น้านมโคยูเอที นมโรงเรียน ผู้รับอนุญาต พ.ท.สมชาย กาญจนมณี 2.น้านมโคพาสเจอไรซ์ นมโรงเรียน ชื่อผู้รับอนุญาต พ.ท.สมชาย กาญจนมณี 3.นมพาสเจอไรซ์ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน นมโรงเรียน) ผู้รับอนุญาต บริษัท แมรี่แอน แดรี่โปรดักส์ จำกัด 4.นมยูเอชที (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน นมโรงเรียน) ผู้รับอนุญาต บริษัท แมรี่แอน แดรี่โปรดักส์ จำกัด 5.นมปรุงแต่งยูเอชทีรสหวาน (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนมโรงเรียน) บริษัทคันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 6.นมสดยูเอชที (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนมโรงเรียน) บริษัทคันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 7.นมสดพาสเจอไรซ์ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนมโรงเรียน) บริษัทคันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 8.นมปรุงแต่งพาสเจอไรซ์ รสหวาน (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนมโรงเรียน) บริษัทคันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 9.นมยูเอชที (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนมโรงเรียน) บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม 10.นมพาสเจอไรซ์ /PASTEURIZED MILK (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนมโรงเรียน) สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 11.นมยู.เอช.ที. (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนมโรงเรียน) สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด และ 12.น้านมโคสด เต็มมันเนย พาสเจอไรซ์ (นมโรงเรียน) ผู้รับอนุญาต พ.ท.สมชาย กาญจนมณี

## นายกษโวลันพันธ์ ฟันเด็ดขาด โกงค่าอาหาร ใน 'โรงเรียน'

“บักตู” สั่งเอาผิดขั้น  
เด็ดขาดคนโกงอาหาร  
กลางวันโรงเรียน ขณะ  
ที่พ่อแม่เมืองลพบุรีนำคณะ  
ลงพื้นที่ตรวจโรงอาหาร  
โรงเรียนดัง พบแมลง  
วันใน ♦ อ่านต่อหน้า 2

### โกงค่าอาหาร ๐ ต่อจากหน้า 1

อาหาร ให้ทาง ผอ.รร.ชี้แจงและเร่งแก้ไขเป็นการด่วน ด้าน สพฐ.จี สพ.ทุกเขต ให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันรายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และเลขาธิการ กพฐ.ภายใน 3 วัน ขณะที่ อย.ลุยตรวจโรงงานนม-รร.ไผทฯ หลังพบปัญหา ด้าน “สหกรณ์ไทยมิลค์” นำคาซีมียืนยันจะไม่เกิดปัญหาข้าวรอย นม รร.ไผทฯ อีก ออกโรงขอโทษ “กฤษฏา” ไร่แจงเหตุนม รร.ไผทฯ บูดเสียเพราะเครื่องซีล 1 เครื่องทำงานไม่สมบูรณ์ซีลกลองนมไม่แน่นหนา จ่อตัดสิทธิสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ร้อยละ 25ทันที ซีลงโทษตามหลักเกณฑ์และวิธีการโครงการอาหารเสริม (นม)

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวระหว่างการโดยสารรถไฟจากสถานีรถไฟชุมแสง ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ไปยังสถานีรถไฟนครสวรรค์ ต.หนองปรือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กล่าวถึงปัญหาการทุจริตงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ว่าตนเป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมากตอนนี้ทราบว่ามีกรณีลงโทษแล้ว มีผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกย้ายและลาออกไปแล้วสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบทุกโรงเรียน ถ้าพบการกระทำผิดต้องลงโทษขั้นเด็ดขาด หากใครมีข้อมูล ก็ขอให้ส่งมา เราจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบ

ด้าน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้นายสมิธ เข้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกเขตในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและรายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเลขาธิการ กพฐ. ภายในวันพุธที่ 18 มิ.ย. ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบงบประมาณอาหารกลางวันภายใน 3 วัน ซึ่งต้องการรู้ได้ก่อนเปิดเทอม หลังเปิดเทอมถึงตอนนี้มีอยู่เท่าไรโดยที่ให้ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ว่า พบโรงเรียนมีปัญหาที่ไร สภาพปัญหาเป็นอย่างไร โรงเรียนดีเด่น เหมาะเป็นต้นแบบมีกี่โรงเรียนเพราะตอนนี้มีข้อมูลร้องเรียนเข้ามามาก บางเรื่องจริง บางเรื่องไม่จริงในไลน์มีครูดัดข้อว่าที่ผ่านมาเขาพยายามทำเต็มที่บางที่เปิดเทอมยังไม่ได้เงินก็แก้ปัญหาไปก่อน ดังนั้น สพฐ.

ต้องการตรวจสอบให้ได้ข้อมูลแท้จริงแล้วจะได้แก้ไขต่อไป

ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ได้นำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใส่ซองสีน้ำตาลประทับหน้าซองว่า “ลับ” 2 ซองมาส่งมอบให้นายชุมพร ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการหลังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของ สพป.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการแล้วเสร็จและมีความเห็นเสนอให้มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนความผิดวินัย 1 ความผิด และความผิดวินัยร้ายแรง 5 ความผิด นายชุมพร กล่าวว่า กระบวนการต่อไปตนและนิติกรสำนักงานฯ จะนำเอกสารมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเนื่องจากยังมีกรอบเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงอีกอย่างน้อย 2 วันเพราะคณะกรรมการฯ ได้ใช้เวลาทำงานไปเพียง 4 วันเท่านั้น ประกอบกับสำนวนมีความหนักถึง 586 หน้า จึงต้องใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบ พบว่าเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงซึ่งหากเป็นสำนวนที่มีความผิดวินัยร้ายแรงอยู่ด้วยแล้วก็จำเป็นต้องให้กรรมการสอบก่อนจะนำความเห็นรายงานต่อ ผวจ. ในวันพุธที่ 18 มิ.ย. เพื่อดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่จะต้องให้ข้าราชการที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงออกจากราชการหรือพักราชการไว้ก่อนจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ

ต่อมาเมื่อเวลา 12.00 น. วันเดียวกัน นายสุภกิต โภภากพันธ์ ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย นอภ.โคกสำโรง ศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่



◀ **ขอโทษ...** นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ปธ.กท.สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ฯ พร้อมคณะ แดลงข่าวไว้ขอโทษ แสดงความรับผิดชอบต่อกรณีพบนมกล่องที่ผลิตจากไทยมิลค์ส่งไปให้กับทางโรงเรียนไผทอุดมศึกษา มีปัญหานมบูดปนขึ้น

ป.ป.ช.จังหวัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เดินทางไปตรวจสถานที่ประกอบอาหาร และโรงอาหารของ รร.จุฬารัตนราชวิทยาลัย ลพบุรีด.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง ขณะเดินทางไปถึงเป็นช่วงพักกลางวัน ซึ่งมี นายสมิง กุลธิ ผอ.รร. นำคณาจารย์ให้การต้อนรับขณะเดินทางไปถึงพบว่า มีนักเรียนยังคงนั่งรับประทานกลางวันกันตามปกติ สำหรับการเดินทางมาตรวจในครั้งนี้ เนื่องจากได้มีข่าวว่าพบแมลงสาบและแมลงวันในอาหารที่เลี้ยงนักเรียนทาง นายสมิง ผอ. ได้ชี้แจงว่าภาพที่เป็นข่าวนั้นเป็นภาพเก่าที่เคยมีการส่งไปในโลกโซเชียลทางเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ได้ตรวจที่โรงประกอบอาหารพบว่า ยังคงมีแมลงวันเป็นจำนวนมาก ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหลังจากที่ประกอบอาหารเสร็จทันที นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่าสถานที่ตั้งของโรงเรียนใกล้กับสถานที่เลี้ยงสุกรและฟาร์มไก่ของเอกชน นอกจากนี้ยังพบว่า มีโครงการที่จะปรับปรุงในเรื่องของบ่อน้ำบาดน้ำ ทั้ง การทำนึ่งสดในโรงอาหาร ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินตรวจอยู่นั้น ได้มีนักเรียนที่นั่งรับประทานอาหารเช้าอยู่ได้นำของหวานใส่ซองเดินมาให้ทาง ผวจ. และเจ้าหน้าที่ดู ซึ่งพบว่าในขนมหวานดังกล่าวมีแมลงบนอยู่ทำให้คณาจารย์ที่กำลังอธิบายอยู่หยุดนั่งรวมทั้งทาง ผวจ.ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้พูดอะไรพร้อมกันได้เดินไปทักทายกับนักเรียน ที่นั่งรับประทานอาหารเช้าอยู่นับร้อยคน

หลังจากที่ได้ตรวจและรับฟังคำชี้แจงแล้ว นายสุภกิต ผวจ.ลพบุรี ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทางผอ.โรงเรียนทำหนังสือชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับกำชับให้แก้ไขเป็นการด่วน เพราะนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ เป็นนักเรียนประจำซึ่งได้รับงบประมาณทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลปีละกว่า 8 หมื่นบาท และจะได้มีการตรวจสอบในเรื่องงบประมาณที่ทางโรงเรียนได้รับและใช้จ่ายด้วยสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นการเร่งด่วน ตรวจสอบถ้

พบว่ามีการกระทำผิดก็จะต้องดำเนินการกับผู้รับผิดชอบก่อนหน้าได้มีนักเรียนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารถึงขั้นต้องนำตัวส่งไปนอนรักษาตัวที่ รพ. มาแล้วเป็นจำนวนมาก จนผู้ปกครองนำไปลงในโลกโซเชียลมาแล้ว ทาง รร. ก็พยายามจะปิดข่าวนอกจากนี้ยังพบว่า มีปัญหาในเรื่องของน้ำที่นักเรียนใช้ ต้องนำน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำใกล้กับโรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนแพ้ทาง รร. ได้ชี้แจงว่าเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่สามารถนำส่งขึ้นมาให้กับนักเรียนที่เป็นนักเรียนประจำพักที่หอพักใช้ได้พอเพียงโดยทาง รร. ก็ได้เร่งแก้ไขปัญหา

ด้าน ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนไพฑูริคศึกษาและโรงงานผลิตนมโรงเรียน ที่พบปัญหาแล้ว เพื่อหาสาเหตุของนมที่มีสีขุ่นขึ้นเหนียวเป็นก้อนซึ่งคาดว่าจะทราบได้ในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้นมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องการเคลื่อนย้ายการเก็บรักษา และกระบวนการผลิตเป็นต้น ส่วนกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งตัวอย่างนมหลอดที่เป็นปัญหามาให้ตรวจนั้น ก็ได้ส่งต่อไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วคาดว่าจะทราบผลเร็ว ๆ นี้

ที่สำนักงานใหญ่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด แถลงข่าวแสดงความเสียใจและยินดีรับผิดชอบ จากกรณีพบนมโรงเรียนที่ผลิตจากไทยมิลค์มีปัญหาขุ่นขึ้น พร้อมขอบคุณครูโรงเรียนไพฑูริคศึกษาที่ตรวจสอบคุณภาพนมก่อนนำไปให้นักเรียนดื่ม ทั้งนี้ทางไทยมิลค์ได้ทำหนังสือขอโทษ นายกฤษฎา บุญราช รว. เกษตรและสหกรณ์ ในสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงว่า สาเหตุที่ทำให้นมขุ่น เพราะมีความผิดพลาดที่เครื่องซีลบรรจุกล่องนมเสีย 1 เครื่อง จากทั้งหมด 4 เครื่องและได้ดำเนินการเก็บคืนนมโรงเรียนเพื่อนำไปทำลายทิ้งลดกว่า 1 แสน

กล่อง ที่ส่งให้กับโรงเรียน 12 แห่งใน กทม. และปริมณฑล

นายเชวงศักดิ์ กล่าวแก่ตาซีเอ็มยืนยันว่าทางสหกรณ์ ได้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องซีลปัจจุบันไม่พบปัญหาการผลิตแล้ว และจะนำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้มาเป็นบทเรียนโดยสหกรณ์จะอ่อนน้อมรับความคิดเห็นและจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยพวกเราเป็นเกษตรกรเลี้ยงโคนมทั้งหมดได้มารวมตัวกันตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อตั้งใจผลิตนมโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กทุกคนได้ดื่มทุกวัน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้พวกเราเสียใจอย่างที่สุด จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีก

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเปิดเผยว่าในวันที่ 14 มิ.ย. จะประชุมพิจารณากรณีสหกรณ์โคนมไทยมิลค์มีปัญหาส่งนมเสื่อมคุณภาพให้กับโรงเรียนไพฑูริคศึกษาโดยใช้ตามเกณฑ์ประกาศภาคเรียนที่ 1/2561 ในการลงโทษตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) ในการพิจารณาตัดโควตาตามมาตรการบังคับสัญญาทางปกครอง ระบุว่าเมื่อพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติผิดไปจากหลักเกณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะคู่สัญญาพิจารณาปรับลดครั้งแรกให้ลดสิทธิการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่วนที่เหลือทันทีร้อยละ 25 หากพบอีกให้ยกเลิกสัญญา.

# คนดังแห่รับ 'บิกตู'

## ทุกพรรครอคิวแน่นปากน้ำโพ นายกฯเทงบเอาใจทุกจังหวัด

“บิกตู” นำคณะสัจจภาคเหนือตอนล่าง นักการเมืองแห่พบ ทั้ง ปชป.-พท.-ชทพ.-ภท.-อดีต ส.ว.ที่นครสวรรค์ ฟุ้งเกลี้ยงบเพ่ากันทุกจังหวัด อัดไข่เขี่ยลทำคลิปเต็กอนุบาลแหวะ ดำน “สิงห์ชัย” ขมนายกฯ ลงพื้นที่เป็นเรื่องดี ขณะที่ “ขาดา” แยมหากพรรคที่สังกัดร่วมรัฐบาลทหารก็พร้อม

อ่านต่อหน้า 4

### บิกตู

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 11 มิถุนายน ที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะรัฐมนตรี อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะร่วมนมัสการองค์หลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแรก หล่อด้วยโลหะสำริด ปางมารวิชัย นอกจากนี้ยังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพิจิตร โดยก่อนการเข้าสักการะ นายกรัฐมนตรีหันมาโบกมือทำสัญลักษณ์ไอเลิฟยูที่ทนายประชาชนที่มาทำบุญที่วัด

ทั้งนี้พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัด พิจิตรและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ได้มอบพระพุทธรูปบูชา หลวงพ่อเพชรหน้าตัก 3 นิ้ว รูปหล่อหลวงพ่อเงิน และเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อเพชรหลวง พ่อเงินรุ่นพุทธบารมี ให้แก่นายกรัฐมนตรี และมอบเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อเพชรหลวง พ่อเงินรุ่นพุทธบารมีให้แก่คณะรัฐมนตรี รวมถึงผู้ติดตามด้วย

### ● ชาวบ้านต้อนรับ-ลุงตู่ไอเลิฟยู

ภายหลังจากเข้าสักการะหลวงพ่อเพชรแล้ว นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินมาที่เดินที่ริมแม่น้ำเพื่อทักทายประชาชนที่มารอพบและให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง โดยมีประชาชนบางส่วนมอบดอกกุหลาบสีชมพูให้นายกรัฐมนตรี พร้อมร่วมกันตะโกนว่า “นายกฯ สู้ๆ เป็นกำลังใจให้หั้นะ พวกเรารักลุงตู่ พวกเรารักกรม.ลุงตู่” พร้อมแย่งกันเข้าสวมกอดและถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้นายสุวิทย์ ขอบใจ ประธานสภาเทศบาลเมืองบางมูลนาก ได้มอบรูปหลวงพ่อเงินให้นายกรัฐมนตรีแล้วกล่าวว่า “ในนามของชาวจังหวัดพิจิตร ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวพิจิตร บารมีของหลวงพ่อเพชรหลวง พ่อเงินคุ้มครองนายกรัฐมนตรี ขอให้ลุงตู่เป็น



ที่พึงของประชาชนและประเทศชาติตลอดกาล ชาวพิจิตรรักลุงตู่ครับ” และเข้าสวมกอดนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามมีประชาชนบางส่วนที่เป็นหญิงวัยกลางคนพยายามเข้าหอมแก้มนายกรัฐมนตรี แต่นายกรัฐมนตรีระงับกัพร้อมกล่าวว่า “จะมาหอมแก้มเลยหรอ เดี่ยวเขาหาว่าทำการเมืองอีก” ก่อนที่จะหันมาส่งสัญลักษณ์ไอเลิฟยู ก่อนขึ้นรถยนต์โดยตัวอัลพาร์ด กง 9333 นครนายก

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางพบประชาชนชาวพิจิตร ณ บึงสีไฟ พร้อมเยี่ยม





## ครม.สัญญา 'ชาละวัน-ปากน้ำโพ' สัญญาณการเมืองแรงชัด หน้า 5

■ **สัญญา** ■ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั่งรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีชุมแสงไปยังสถานีนครสวรรค์ ในโอกาสสำนักคณะรัฐมนตรีมาประชุมนอกสถานที่ที่ จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์ พร้อมทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.

ชมกิจกรรมการพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ประชุมระดมความคิดเห็นโครงการในพื้นที่พิจิตร หมู่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร

### ● ยืนยันคำเดิมไม่ได้มาหาเสียง

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับประชาชนกว่า 1,000 คนว่า วันนี้มาเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันว่าต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างไร ต้องช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความสุขแก่ทุกคน แม้จะมีรายได้น้อย แต่ถ้ามีความสุข ทุกอย่างก็จะดี การมาพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนครั้งนี้ไม่ได้มาหาเสียงแต่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในแผนและโครงการต่างๆ พร้อมปรับให้สอดคล้องต่อความต้องการในพื้นที่ เพราะมีหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจตรงกัน มีทั้งโครงการที่ทำได้และยังทำไม่ได้ และอยากให้

ทุกคนช่วยกันคิดว่ารัฐบาลนี้ทำงานแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง

### ● บอกไม่ต้องน้อยใจอนุมัติงบชั่วคราว

“ถึงพิจิตรแม้จะเป็นเมืองเล็ก แต่นำร่องสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเมืองแห่งความสุขได้ ผมมาวันนี้ในนามของนายกฯ ที่จะดูแลคนทั้งประเทศ ทุกจังหวัดวันนี้ผมใส่เสื้อประเทศไทยมา พิจิตรเป็นเมืองที่อยู่ใกล้หัวใจผมที่สุด การแก้ปัญหาแบบเร็วและหือหวาจะไม่สำเร็จ แต่จะล้มกลับมาที่เดิม ในการทำงานรัฐบาลได้รับฟังเสียงจากทุกฝ่ายไปถึงสื่อโซเชียลด้วย มากครั้งไม่ได้มาอย่างนี้สื่อวิพากษ์วิจารณ์กัน เพราะสื่อบางสำนักได้พาดหัวว่าจะให้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาท ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะรัฐบาลจะต้องดูว่ามีงบประมาณเพียงใด โครงการใดเร่งด่วน โดยต้องดูว่าโครงการเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของประชาชนมากน้อยเพียงใด แต่ชาวพิจิตรไม่ต้องน้อยใจ เพราะ

อะไรเร่งด่วนก็จะได้ก่อน ไม่มีทางที่จะได้ในครั้งเดียวอยู่แล้ว”

### ● ย้ำไม่เอาเรื่องงบมาหาเสียง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “งบประมาณที่จะอนุมัติให้ จ.พิจิตร นั้น ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ เพราะไม่ต้องการเอาเรื่องนี้มาเป็นภาระหาเสียง จึงไม่ต้องกังวล เพราะการมาไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียง แม้หลายคนจะมองแต่เรื่องแบบนี้ ซึ่งมันไม่ใช่ ไม่ต้องการซื้อเสียง แม้ไม่มีเสียงให้แม้แต่คนเดียวก็พร้อมที่จะทำงานให้ประเทศไทย เพราะที่นี้คือประเทศไทย เป็นของคนไทยทุกคน เราต้องมีความรักความสามัคคี เหมือนเอาแขนงไม้ทุกแขนงมารวมกัน ใครๆ ก็หักไม่ได้

“แต่ถ้าทุกคนบอกว่าอะไรก็ตามต้องเป็นประชาธิปไตย มันไม่ได้ การเป็นประชาธิปไตยต้องมีกฎหมาย ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ถ้าไม่ไปตงจะต้อง หรือคือด้านต่อสู้ก็จะมีเรื่อง วันนี้มีหลายคนพยายามจะให้ผมหยุดการณ์

เกิดขึ้นแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใคร ผมมาให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย”

## ● เช็งโซเซียมลิ้มปากเด็กมาแฉ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เรื่องราคาข้าวอย่าให้ใครมาบิดเบือน ไม่เช่นนั้นรัฐบาลก็แย่ วันเนี่รัฐบาลทำทุกมิติที่จะขายข้าว แต่เรื่องการทุจริตก็ต้องไล่กัน แต่ต้องแยกกระหว่างการทำงานกับการทุจริต นี่คือคนไทย 4.0 ไม่ใช่เขียนอะไรมาในโซเซียลแล้วเชื่อทุกอันแล้วเผยแพร่กันออกไป อย่าลืมนึกว่าเด็กเสฟและอ่านอยู่ ต้องคิดด้วยว่าให้ข้อมูลในสิ่งที่ถูกหรือผิด ขอให้ระมัดระวังในการใช้โซเซียลมีเดีย ขอให้ใส่ใจในสิ่งที่เกิดประโยชน์ จะไม่ฟังในวันศุกร์ก็แล้วแต่ท่าน ก็มีหลายคนเอาไปถามเด็กว่ารู้จักนายกฯ หรือไม่ ซึ่งเด็กบางคนไม่รู้จักก็ไปพูดว่าเด็กยังไม่รู้จักเลย มันถูกหรือไม่ไปทำอยู่ในโซเซียลแบบนี้ เด็กเล็กๆ อนุบาลจะไปรู้เรื่องอะไร บ้างก็ถามว่ารู้จักนายกฯ ไหม ได้คำตอบว่าเป็นนักร้อง บิดโธ่ ทำกันแบบนี้ออกมาเพื่ออะไร

“รักผมหรือแบบนี้ เขาไม่รักผมหรอก เขาไม่รักประเทศของเขา ผมไม่ได้ต้องการให้มารักผม ขอให้รักประเทศ ผมกำลังทำงานอยู่มาเขียนแบบนี้ได้อย่างไร แต่ผมไม่ว่าหรอก แต่จะคอยดูว่าบิดเบือนมากน้อยแค่ไหน เป็นเรื่องทีคณะทำงานจะดำเนินการ อีกคนบอกวันศุกร์ฟังนายกฯ หรือเปล่า เด็กบอกไม่เคยดูโทรทัศน์ ก็แสดงว่าไม่สนใจนายกฯ นายกฯ ไม่มาสนใจ นายกฯ แยก พอนายกฯ มาผมปิดเด็กก็ตอบแบบเด็กๆ แต่ก็เอามาแพร่กันใหญ่ นี่คือโซเซียลมีเดีย ไม่สร้างสรรคเลยแบบนี้ไม่ต้องมารัก จะไม่ฟังผมก็ได้ แต่ไม่เห็นต้องมาเขียนแบบนี้ เพราะคนฟังก็ยังมี” นายกฯ กล่าว

## ● ขี้เป็นรัฐบาลมนุษย์เพื่อปชช.

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถ้าไม่ฟังในคืนวันศุกร์ก็ขอให้ไปอ่านในหนังสือพิมพ์บางฉบับที่เขาลงเต็มๆ แต่ไม่ชอบบอกว่าฉบับไหน เพราะจะเป็นการโฆษณา ขอให้ท่านน้อยจะได้เห็นพื้นฐานความคิดรัฐบาลและตนเป็นอย่างไร รัฐมนตรีทุกท่านทำงานกับตน ไม่ใช่รักตนแต่ไม่รักเขา ทุกคนเห็นเด็มน้อยป่วยไข้ก็มี มนุษย์พอเครียดมากๆ สมองก็แย่เหมือนกัน อายุก็เยอะกันแล้ว ปวดขาแข็ง น้ำตาลขึ้นนี่คือปัญหาของมนุษย์ รัฐบาลก็คือมนุษย์ แต่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนโดยตรง

## ● ปลุกปชช.ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ทำวันนี้คือสิ่งที่วาดหวังไว้ ก็คิดว่าทุกคนวาดหวังไว้เหมือนกัน ฉะนั้นวันหน้าการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่าน นี่คือนี่ครั้งแรกขับเคลื่อนให้เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยที่สวยงาม วันข้างหน้าการเลือกตั้งสำคัญต่อท่าน อย่ามาบอกไม่ชอบการเมือง และจะไม่ไปเลือกตั้ง เพราะคิดว่าการเลือกตั้งอย่างไรก็ได้เท่าเดิม ถ้าคิดแบบนี้ต้องออกไปเลือกตั้งทุกคนที่มีอายุครบ 18 ปีต้องไปทุกคน จะเกลียดจะชอบก็ต้องไป ให้คิดว่าจะได้รัฐบาลธรรมภิบาล

นายกฯ กล่าวต่อว่า ต้องเริ่มจากทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้ง ตรงนั้นคือจุดแรกที่จะได้รัฐบาลมา ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ก็ขอให้เลือกคนที่มีความเชื่อมั่น อย่าเลือกคนที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดอย่างเดียว ถ้าไม่เต้เราก็เลือกคนอื่น พรรคใดก็ได้มากที่สุดก็ตั้งรัฐบาลก็ดูสิจะเป็นอย่างไร หากได้คนแบบเดิมมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็ไปคิดเอาแล้วกัน บัตรเลือกตั้งที่ให้กับบัตรใบเดียว บางคนบอกยุ่งยาก ไม่เข้าใจ เบอร์จำยาก ถ้าคนนี้จำยากแล้วจะไปเลือกตั้งคนดีได้หรือไม่ อันนี้เหมาะสำหรับหาเสียงเบอร์เดียวทั้งประเทศ เราต้องเข้าใจผู้มาเสนอเรื่องเลือกตั้ง ประกาศตัวมาทำการเมือง ต้องกล้าที่จะพูด กล้าเปิดเผยตัวเองว่าออกมาทำอะไรให้ประเทศ

## ● บัดจ้องสิบทอดอำนาจ20ปี

“การโจมตีกันไปมาทำให้ประเทศเสียหายและต่างประเทศมาลงทุนเยอะแยะ กำลังเดินหน้าไปทุกวัน แต่เราเมตกันทุกวัน บิดเบือนก็ว่ากันไปบอกว่ามีการมาลงทุนน้อย มันอะไรกัน ตรงนี้เป็นการสร้างความคิดที่ผิดๆ ไปหมด แฝงดินสาคัดสิทธิ์ใครทำดีก็ได้ดี ใครทำไม่ดีก็ไม่ได้ดี” นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า สิ่งสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หลายคนบอกว่านายกฯ จะสิบทอดอำนาจไป 20 ปี ซึ่งอีก 20 ปีตนจะอยู่หรือไปยังไม่รู้เลย แล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิต เกิดได้เมื่อไหร่ก็ตายได้เมื่อนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี อยู่มา 4 ปี ยังทำได้เท่านี้ ถ้าไม่มีกรอบก็จะสะเปะสะปะ วันนีขนาดมีกรอบให้เดินยังไม่ชอบ ยังไม่เอา ก็ไปแก้อาอี แต่ละปีแก้อายุแผนงานจ่ายงบประมาณ แต่ไม่ใช้สะเปะสะปะ ไม่ใช่ลดความเหลื่อมล้ำเฉพาะพื้นที่ตัวเองและต้องแก้ไขต่อเนื่องเชื่อมโยง ขอให้ทุกคนช่วยกัน อย่าขัดแย้งกันมากนักเลย หาปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ ทุกคนต้องมีใจตรงนี้ ปัญหาที่อยากแก้ไม่สามารรถแก้คน

เดียวได้ ต้องแก้ร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดจันทบุรีนายกฯ ได้ชี้ไปยังชาวบ้านที่นั้งหลังพร้อมกล่าวว่า บางคนหลับไปแล้วจะแก้ไขได้ ทั้งนี้ความดีทำได้ตลอดเวลา เดือนหน้าจะเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ให้เราทำดีตั้งแต่วันนี้ ทำถวายพระองค์ขึ้นไปด้วย รัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านทรงรักษา สืบสานต่อยอดจากรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านรับสั่งว่าไม่มีอะไรที่สมเด็จพระราชาบิดาไม่ได้ให้คนไทยไว้ วันนีทำครบหรือยัง เราต้องช่วยกันทำ สำคัญคือความดี โดยรัฐบาลมุ่งมันทำให้ประชาชน จ.พิจิตรไม่รักนายกฯ ไม่เป็นไร ขอให้รักประเทศไทย

## ● เผยไร่จ่านักการเมืองพิจิตร

จากนั้นเวลา 11.30 น. นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรที่ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี หมู่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมือง โดยภารกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามการทำงานของกรมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี

มีรายงานว่าตลอดช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวันจะอยู่ที่ จ.พิจิตร เป็นที่มั่นสังเกตว่าในระหว่างลงพื้นที่บึงสีไฟ จ.พิจิตร ไม่มีอดีต ส.ส.หรือนักการเมืองท้องถิ่นของ จ.พิจิตร มาต้อนรับนายกฯ เนื่องจากส่วนใหญ่อ้างว่าไม่สะดวกติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถมาต้อนรับได้

## ● ไม่สร้างภาพเหมือนรัฐบาลก่อน

ภายหลังสัจร จ.พิจิตร จากนั้นในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะเดินทางมายัง จ.นครสวรรค์ โดยระหว่างการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟชุมแสง ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ไปยังสถานีรถไฟนครสวรรค์ ต.หนองปรือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายกฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่และจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) แต่ละครั้งไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละจังหวัดแก้ปัญหาไม่ได้ไม่เหมือนกัน แต่การที่มาลงพื้นที่เพื่อติดตามว่าโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลลงไปแล้วมีความคืบหน้าไปถึงไหน ไม่ใช่ให้งบประมาณไปแล้วก็ให้ไปเลย ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณเราก็เร่งรัดทุกปีซึ่งปีงบประมาณของปีนี้ได้ถูกเรียกคืนไปเป็นจำนวนมาก ถ้าหน่วยงานไหนเบิกจ่ายไม่ทัน

สิ้นปีงบประมาณก็ถูกเรียกเงินคืน แล้วค่อยไปของงบประมาณในปีงบประมาณหน้า เพราะถ้าปล่อยไว้ก็จะค้างคากันอยู่ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่เมื่อช่วงเช้าก็รู้สึกเป็นห่วงว่าประชาชนบางส่วนยังไม่รู้ว่าราคาข้าวขึ้นอยู่กับอะไร อย่างนี้ไม่ได้นะ เรื่องการชดเชยราคาข้าวในตลาด การจำหน่ายจึงคืออะไร เขายังไม่รู้เลย สื่อมวลชนก็ต้องช่วยอธิบาย

“หลายคนบอกข้าวราคา 17,000 บาทไม่ได้ มันจะได้ได้อย่างไร มันแพงตอนที่เขาไม่มีข้าว ทุกอย่างสอนว่าของจะแพงตอนที่ไม่มีของ อีกส่วนหนึ่งคือการขายสินค้าออนไลน์อยากให้รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ขายออนไลน์ ซึ่งของรัฐบาลไทยก็มีแจก หมา ไม่ใช่ฟังอยู่ว่านายกฯ จะพูดอะไร มีความหมายทางการเมืองหรือเปล่า ไม่มี นายกฯ ไม่เคยมีเจตนาเลย” นายกรัฐมนตรีกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ขึ้นรถไฟแล้วทำไมไม่ประชุมกรม.บวรรถไฟ นายกฯ กล่าวว่า “คุยยังไม่รู้เรื่องเลย จะมาประชุมกรม.บวรรถไฟ บัดนี้ สร้างภาพกันทั้งนั้นแหละ เอาไว้รถไฟความเร็วสูงก่อน ยังประชุมไม่เสร็จก็ถึงแล้ว อย่างนั้นว่าเร็วเกินไป”

## ● แจงเกลี้ยงบ62ให้ทุกจว.ใกล้กัน

จากนั้นนายกฯ ทักทายประชาชน พร้อมกล่าวกับประชาชนว่า กรม.จะพิจารณาการขอของงบประมาณโครงการของทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแล้วจะกลับมกรองว่าเรื่องใดที่จะทำ เช่น การพัฒนาบึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ การขยายถนน ส่วนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะไปใช้งบในส่วนที่เคยอนุมัติไปแล้ว ขออย่าว่านายกฯ ไม่ได้ทำเพื่อการเมือง แต่ทำตามความต้องการประชาชนจึงต้องหารือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกอย่างต้องมีที่มาและรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

## บิกตู

ในปี 2562 ไร่แล้วให้ทุกกลุ่มจังหวัดได้เงินใกล้เคียงกันเกือบทั่วประเทศ แล้วได้ถามประชาชนว่าอย่างนี้ดีหรือไม่จะต้องเลือกใคร พรรคไหน หรือไม่ ตอนนี้อยู่ไม่ได้เลือกใครก็ได้งบประมาณ

หลังจากเสร็จงานภารกิจนั่งรถรถไฟ นายกฯพร้อมคณะเดินทางจากสถานีรถไฟนครสวรรค์ พบประชาชนชาวนครสวรรค์และ

ผู้นำท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ภายในบึงบอระเพ็ด และเดินเยี่ยมชมตลาดประชารัฐและตลาดวัฒนธรรมเมืองสี่แคว ที่ตลาดต้นแม่ไม้เจ้าพระยา อำเภอเมือง

## ● นักการเมืองพรีบนีนครสวรรค์

เมื่อเวลา 16.00 น. ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่าก่อนที่พล.อ.ประยุทธ์เดินทางมาพบปะประชาชนและผู้นำท้องถิ่น เช่น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พิจิตร-นครสวรรค์-กำแพงเพชร-อุทัยธานี) และภาคกลางตอนบน เช่น จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี และ จ.ชัยนาท อาทิ นายทนายท เกียรติชูศักดิ์ อดีตส.ส.นครสวรรค์ พรรคเพื่อไทย นายอนันต์ ผลอำนวย อดีตส.ส.กำแพงเพชร พรรคเพื่อไทย นางผ่องศรี ธาราภูมิ อดีตส.ส.ลพบุรี พรรคประชาธิปัตย์ นายสำราญ ศรีเปงวงค์ อดีตส.ส.กำแพงเพชร พรรคประชาธิปัตย์ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร อดีตส.ส.นครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีตส.ส.อุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา นายพนตล พลเสน อดีตส.ส.อุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา นายอนุชา นาคาศัย อดีตส.ส.ชัยนาท พรรคไทยรักไทย นางมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช อดีตส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย นายพีระเดช สิริวันสานนท์ อดีตส.ส.นครสวรรค์ พรรคชาติไทยพัฒนา นายมณฑิเรข สงฆ์ประชา อธิบดีส.ส.ชัยนาท พรรคชาติไทย และนายสิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีตส.ว.

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการพบปะผู้นำท้องถิ่นของนายกฯ ในครั้งนี้แตกต่างจากในครั้งที่ผ่านมา เพราะเวทีมีลักษณะเป็นเวทีเปิด โดยจัดเก้าอี้ด้านหน้าไว้สำหรับอดีตนักการเมืองและผู้นำท้องถิ่น และมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนั่งอยู่ในแถวถัดไป

## ● ชาดา-สิงห์ชัยรอดบิกตู

ด้านนายชาดา ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ยังไม่สังกัดพรรคการเมืองใด แต่จะไม่ไปอยู่กับพรรคที่สนับสนุนทหารอย่างแน่นอน แต่หากพรรคที่ตนเองสังกัดไปร่วมรัฐบาลกับทหารก็สามารถยอมรับได้

ขณะที่นายสิงห์ชัย กล่าวว่า การมาพบ นายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนื่องจากผู้ว่าฯ อุทัยธานี ประสานงานและเชิญให้มา ซึ่งส่วนตัวไม่มองการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นประเด็นการเมือง แต่มองว่าการที่ผู้บริหารลงพื้นที่พบประชาชนเป็นเรื่องดี ประชาชนจะได้รับประโยชน์

## ● มาร์คสอน 'บิกตู' อุดทน

วันเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่า ตำแหน่งนายกฯ เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี แต่ตนก็มีความเป็นมนุษย์ที่ต้องมีผิดพลาด มีโกรธ มีโมโห แต่หลายคนก็ทำลายเกียรติของนายกฯ ว่า ตอนเป็นนายกฯ ก็เจอคำถามที่ไม่น่าถาม แต่ก็ต้องเก็บอารมณ์ให้สมกับเกียรติของนายกฯ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ พูด 2 เรื่อง คือ เป็นมนุษย์กับมีเกียรติ ซึ่งเห็นด้วยในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์แต่ต้องระวังไม่ให้กระทบตำแหน่ง อย่างไรก็ตามมีข้อแลกเปลี่ยนคือคนที่ดำรงตำแหน่งนั้นต้องปฏิบัติให้สมกับการที่จะต้องได้รับเกียรตินั้น ถ้าจะเอาทั้งสองอย่างโดยบอกว่าดำรงตำแหน่งห้ามไม่ให้มีใครมาละเมิดเกียรติ แต่ขณะเดียวกันบอกว่าก็เป็นมนุษย์สามารถแสดงออกเหมือนคนอื่น ๆ ได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกัน

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวอาจจะผิดก็ได้ เพราะขณะนี้คนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรคนที่ดำรงตำแหน่งแล้วใช้ความเป็นมนุษย์มันสะใจคนมากกว่า ซึ่งก็มีหลายประเทศทำอย่างนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา ชัดเจนมาก ที่ผู้นำถูกวิจารณ์อย่างนี้ อาจจะหัวโบราณก็ได้ เพราะยังมองว่าถ้ายังอยากจะทำเกียรติของตำแหน่งก็ต้องไม่อนุญาตให้เป็นมนุษย์เหมือนกัน ความเป็นมนุษย์เป็นส่วนภายในเมื่อสวมเกียรติตรงนี้อยู่ต้องรักษามาตรฐาน ซึ่งช่วงหลังดูเหมือนท่านก็พยายามปรับตัว” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

## ● เป็นนายกฯ ต้องมีธรรมะ

“อย่าไปทำอะไรที่ผิดมนุษย์ จะรู้สึกโกรธหรืออะไรเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่เมื่อโกรธสุดขีดแล้วท่านจะปิดห้องตัวเองแล้วตะโกนโหวกเหวกอยู่คนเดียวหรือจะระบายกับใครก็ตามเถอะ แต่เมื่อเป็นบุคคลสาธารณะเราจะต้องช่วยกันรักษาเกียรติ ช่วยกันรักษามาตรฐาน บรรทัดฐานต่างๆ ก็ต้องฝึกฝนให้มีความอดทน ถึงต้องมีธรรมะของนักปกครองที่จะต้องมีความขันติ

อุเบกขา ก็หวังว่านายกฯ จะอารมณ์ดีขึ้นและพยายามทำความเข้าใจกับสภาพการเมืองอย่างนี้" นายอภิสิทธิ์กล่าว

### ● รัฐบาลเลื่อนคุยต้องมีคำอธิบาย

ด้านนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเชิญพรรคการเมืองหรือในเดือนมิถุนายนนี้ว่า สำหรับพรรคอื่นคงตอบแทนไม่ได้ จะไปร่วมหรือไม่ แต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้น ยินดีให้ความร่วมมือเหมือนทุกครั้งที่เคยได้รับเชิญ ถ้าเป็นเรื่องที่บ้านเมืองได้ประโยชน์ ส่วนรูปแบบรายละเอียดจะมีฝ่ายทอตสหรือไม่ขึ้นอยู่กับคสช. ประสงค์จะให้ไปคุยเรื่องอะไร รูปแบบที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ในส่วนประชาธิปัตย์ไม่ได้มีเงื่อนไข ถ้าเป็นการพูดคุยกันในเรื่องที่สร้างสรรค์พรรคก็ยินดี

"ถ้าถามว่าวันนี้บรรยากาศเอื้อหรือไม่เอื้อต่อการพูดคุย คสช. และรัฐบาล ควรจะต้องประเมิน ความจริงได้ประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่า จะเชิญพรรคการเมืองเดือนนี้ ผมจึงมองว่าเป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการไปตามที่รัฐบาลพูดก่อนหน้านี้ ในทางตรงกันข้ามถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนั้นตรงนั้นต่างหากที่จะทำให้รัฐบาลต้องออกมาอธิบายทำไมถึงเปลี่ยนใจ" รองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าว

### ● แฉกระแสคุดไม่ยอมหยุด

นายจรินทร์ กล่าวถึงกรณีเดินสายดูอดีต ส.ส. ของบางพรรคการเมืองว่า ความจริงเรื่องการพยายามที่จะดูคน สังคมที่รับทราบกันอยู่โดยทั่วไป เหมือนที่เคยพูดว่าหลังรัฐประหารถ้ามีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำรงอำนาจต่อไป เหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องเคยเกิดขึ้นมาแล้วเกือบทุกครั้ง และครั้งนี้ก็ไม่เป็นข้อยกเว้น ความต่อเนื่องยังมีปรากฏอยู่

"ผมจึงไม่แปลกใจอะไร แต่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทุกครั้งก็มีทั้งคนเข้าคนออก ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หน้าที่ของเราคือทำอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนให้มากขึ้น พรรคต้องเตรียมไม่เฉพาะตัวบุคคล ยังต้องเตรียมการเรื่องนโยบาย การสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเมื่อเลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้ว พรรคจะเป็นที่พึ่ง เป็นความหวังสำหรับอนาคตของประเทศได้ ผมเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยยังศรัทธาใน

อุดมการณ์พรรคอยู่" นายจรินทร์ กล่าว  
เมื่อถามว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งมากเท่าไร การเดินสายดูอดีต ส.ส. ในแต่ละพื้นที่จะรุนแรงขึ้นหรือไม่ นายจรินทร์ ตอบว่า ไม่สามารถบอกได้ว่าในอนาคตแรงดูจะมากน้อยถอยลงไปหรือไม่ แต่เท่าที่ติดตามสถานการณ์จนถึงขณะนี้การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวยังคงมีอยู่

### ● พท. มั่นใจสมาชิกไม่โดนดูด

ด้านนายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีข่าวอดีต ส.ส. หรือสมาชิกพรรคอาจแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่หรือไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ว่า เท่าที่สัปดาห์รับฟังโดยรวมแล้วยังคงมั่นใจว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นในพรรคพท. อยู่ และอยากให้อำนาจของพรรคการเมืองต่างๆ ในอดีตที่เกิดจากการรวมตัวกันของอดีต ส.ส. เก่าและแยกตัวไปจากพรรคเดิม ในที่สุดไม่เคยเห็นประสบความสำเร็จ ดูจากรายชื่อส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นหน้าเก่าๆ วนเวียนอยู่กับการย้ายพรรค ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทางการเมือง ถึงเวลาหนึ่งก็แยกย้ายแตกสลาย ตนจึงไม่ค่อยวิตกกังวลหรือห่วงไหวกับปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวดังกล่าว นอกจากนี้ยังเข้าใจว่าเท่าที่เป็นข่าวปรากฏมักจะเป็นกรณีเฉพาะตามพื้นที่บ้าง เป็นเหตุผลเฉพาะตัวบ้าง เข้าใจว่าผู้บริหารของพรรคก็รับทราบและหาทางแก้ปัญหาทันอยู่ในขณะนี้ ส่วนตัวอยากฝากว่าแนวทางของพรรคชัดเจนว่ารายชื่อบุคคลที่เข้าสู่อำนาจกับเผด็จการ สักับนายกฯ คนนอก หากใครจะหันเหออกนอกแนวทางนั้นก็แสดงว่าท่านเปลี่ยนจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งในที่สุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน

### ● ฝากการบ้าน กกต. จัดเลือกตั้ง

นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่เป็นข่าวว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป กกต. จะไม่ใช้ทหารเข้ามาดูแลการเลือกตั้งนั้น เข้าใจว่าในอดีตมีการใช้กำลังพลของทหารเข้ามาเป็นกรรมการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง ความคิดดังกล่าวไม่ทราบเหตุผลโดยแท้จริงว่ามีเหตุผลใด แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หน้าจะมีปัญหาใหญ่ที่ต้องอยู่ในความสนใจมากๆ คือเป็นการเลือกตั้งในขณะที่ยังมีคสช. และ

รัฐบาลนี้อยู่ในอำนาจ และมีอำนาจได้เต็มที่แบบมิใช่รัฐบาลรักษาการแบบต่างๆ ไป ไม่มีข้อห้ามมิให้ทำแบบรัฐบาลรักษาการ กรณีจะถูกจับตามองแล้วการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงได้อย่างไร หลายๆ ส่วนจึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลคสช. ลาออกก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ยิ่งใกล้วันก็ยิ่งชัดเจนว่าจะมีพรรคที่หนุน คสช. หนุนนายกฯ คนนอกอยู่หลายพรรค จึงต้องฝากการบ้านให้ กกต. ได้คิดเป็นปัญหาต้นๆ เลยกว่า จะแก้ปัญหาความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้งครั้งนี้ตามที่วางโครงสร้างไว้แบบเอียงกระเเอนนี้ได้อย่างไร

### ● บอกเหน้อยเปล่าแนะคสช.

ส่วนปัญหาเกี่ยวกับไพรมารีโหวตที่สืบสานคือหากให้มีตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในเขตใดเขตหนึ่งแล้วเลือกผู้สมัครให้ทุกเขตตามบทเฉพาะกาลหมายความว่าสมาชิกที่อยู่ในเขต 1 สามารถเลือกผู้สมัครในเขต 2, 3 และ 4 ได้เช่นกันหรือ ปัญหาทั้งหมดเกิดจากความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของการทำไพรมารี การจะแก้ปัญหาอย่างไรคงเป็นเรื่องของคสช. คงไม่เสนอแนะอะไรเหน้อยเปล่าเพราะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

### ● วอนรัฐบาลเร่งแก้คำสั่งคสช. 53/60

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการเตรียมแก้ไขคำสั่งคสช. ที่ 53/2560 หลังมีผลกระทบต่อจำนวนสมาชิกพรรคและการทำไพรมารีโหวตเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ว่า ตนสนับสนุนให้แก้ไข เพราะหากไม่แก้ไขประเด็นดังกล่าวอาจทำให้เป็นปัญหาต่อการเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะการทำไพรมารีโหวตตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งผูกเข้ากับจำนวนสมาชิกพรรค ซึ่งตอนนี้พรรคชาติไทยพัฒนา มีสมาชิกที่ยืนยันเพียงประมาณ 4,000 กว่าคนเท่านั้น ดังนั้นหากจะส่งผู้สมัคร ส.ส. ครบทุก 350 เขต จำเป็นต้องหาสมาชิกเพิ่มให้ได้อย่างน้อย 8,000 คนถึง 10,000 คนไม่เช่นนั้นเราจะทำไพรมารีโหวตไม่ได้ จึงขอความเห็นใจอย่างน้อยขอให้ คสช. ปลดล็อกให้เดือนนี้พรรคการเมืองเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคใหม่ได้ เพราะหากไม่ยอมปลดล็อกไม่เฉพาะพรรคการเมืองในระบบที่จะมีปัญหาเท่านั้น แต่พรรคใหม่อย่างพรรคพลังประช

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 12 มิถุนายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6034

หน้า: 1(ล่าง), 4, 15

Col.Inch: 281.40 Ad Value: 619,080

PRValue (x3): 1,857,240

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: คนดังแห่รับ 'บ๊ิกตู' ทุกพรรครอคิวแน่นปากน้ำโพ นายกฯเทงบเอาใจทุกจังหวัด

## รัฐก็จะเจอปัญหาเช่นกัน

นายวรารุชกล่าวว่ สำหรับระบบไพรมารีโหวตที่ผู้เขียนกฎหมายยกให้เป็นกลไกมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นแนวทางของการปฏิรูปประเทศนั้น มองว่าไพรมารีโหวตที่นำใช้แม้จะถูกยอมรับในสหรัฐอเมริกา แต่ที่ผ่านมายังพบปัญหา อย่างไรก็ตาม การนำรูปแบบของต่างประเทศมาใช้โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยทางสังคมไทย คือปมปัญหาสำคัญ ทั้งนี้การทำไพรมารีโหวตในประเทศจำเป็นต้องใช้เวลา ทั้งการหาตัวแทนที่จะลงแข่งขันในพื้นที่ที่จะทำไพรมารีโหวต ลงพื้นที่ให้ความรู้และความเข้าใจกับระบบใหม่กับสมาชิกพรรคในพื้นที่ รวมถึงการชี้แจงถึงการต้องออกมาเลือกผู้แทนของตนเองถึง 2 ครั้ง ผ่านไพรมารีโหวตของพรรคกับการแข่งขันในสนามการเมืองใหญ่ และรวมถึงนำระบบไพรมารีโหวตผูกเข้ากับส.ส.บัญชีรายชื่ออีกทำให้เป็นประเด็นที่ต้องใช้เวลาในการชี้แจงและทำความเข้าใจ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.  
วันที่: อังคาร 12 มิถุนายน 2561  
ปีที่: 28 ฉบับที่: 10058  
Col.Inch: 39.67 Ad Value: 47,604  
คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

หน้า: 6(ซ้าย)  
PRValue (x3): 142,812  
Clip: Black/White



## ยังจะนำเข้ามาหมูสหรัฐอีกหรือ

ถึง บ.ก.

ตอนนี้กรมปศุสัตว์ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไข ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับ มาตรฐานการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และที่สำคัญกำหนดบทลงโทษว่าหากมีการกระทำความผิด ผ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เข้มขึ้นกันขนาดนี้แล้ว เราจะนำเข้า สุกกรจากสหรัฐกันอีกหรือ ก็รู้ว่า กันอยู่ว่ามีสารเร่งเนื้อแดง จึง อยากเรียนถามว่าเนื้อสุกรและเครื่องในที่นำเข้ามีสารเร่งเนื้อแดง ต้องมีบทลงโทษเหมือนกับสุกรในไทยหรือไม่ หรือว่าผ่อนผัน เพราะสหรัฐให้ชื่อ

นับถือ  
บ้านโป่ง

### ตอบ คุณบ้านโป่ง

เรื่องการนำเข้าหมูจากสหรัฐยังอยู่ระหว่างการศึกษาของ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยังไม่มี ข้อสรุปที่ชัดเจน และประเด็นที่ต้องตอบให้ได้ก็คือ ปัญหาสาร เร่งเนื้อแดงนี้แหละ ทั้งที่สังคมไทยคงต้องจับตากันอย่างกะพริบ

## ที่ยิ่งลักษณะโดนยิ่งกว่านี้

เรียน บ.ก. น.ส.พ.ข่าวสด

ขอฝากจดหมายน้อยฉบับนี้ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ว่าอย่าโกรธนาน โมโหนาน ปล่อยๆ ไปบ้างเถอะ เหมือน ลมมาปะทะผิว เคี้ยวเนื้ออะไรๆ ก็โซเซเข้ลมันรวดเร็วมาก น้ำฉ่ำ เนื้ดประจักษ์รุกรอบคลุมทุกหมู่บ้าน 100 เปอร์เซ็นต์ คุณลุงจะ จัดมากกว่านี้ อะไรนี่อะไรน้อยก็โพสต์ลงระบายอารมณ์ ที่ ผ่านมานานๆ คนก่อนๆ อย่างลุงข่งลักษณะ ชินวัตร ก็สาหัส สาครรั้ง กับสังคมออนไลน์ คนในครอบครัวถูกขูดคุ้ยกันทั่ว

หน้า ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล จึงอยากบอกคุณลุงว่างานเร่งด่วน ยังมีมากมายที่เดินหน้าทำงานให้ลู่วิ่งจะดีกว่า ทั้งการเมือง และ พิษผลทางการเกษตรอย่างสับประคาวไร้แทบจะครอมใจตาย ยังมีเงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุดทางใต้เริ่มออกก็คาดว่าจะเป็น ตลาดเหมือนกัน งานให้แก้มืออะแฮะ

ด้วยความนับถือ

เสง เสง

ตอบ เสง เสง

เห็นด้วยที่คุณหมอบกกรเมื่อคืนนายฯ ยังลักษณะ ชินวัตร ซึ่ง ก็โดนฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเล่นงานอย่างรุนแรง โดยใช้อารมณ์ เหนือเหตุผล เพื่อให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เรียนรู้ศึกษา

## เสียโอกาสพัฒนาท้องถิ่น

เรียน บ.ก.ข่าวสด

เมื่อโรคแม่ปเลือกตั้งส.ส.ประมาณเดือนก.พ.2562 พร้อมกับ ก็นำตำแหน่งให้นักการเมืองท้องถิ่นบางรายแล้ว ดังนั้น จึงขอ ถามว่าเลือกตั้งท้องถิ่น ใกล้ความจริงแล้วใช่หรือไม่ พวกเราชาว บ้านที่อยู่ในพื้นที่อยากให้อำนาจหน้าที่ชัดเจนเพื่อเป็น ความหวังของคนในพื้นที่ ที่ผ่านมานั้นชาวบ้านในท้องถิ่นขาด โอกาสการพัฒนามานานแล้ว โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขไปไกล ถนนพัง สะพานหัก เวลาไปร้องเรียนผู้บริหารท้องถิ่นก็ไม่มี อำนาจอย่างเต็มที่ เป็นเพียงผู้รักษาการเท่านั้น จึงไม่กล้าที่จะ จัดการอย่างเต็มที่ ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่มีงบประมาณ รองบประมาณปีหน้าละ หมู่บ้านไหนที่ชาวบ้านพอมีกำลัง ทรัพยากรก็เรียไ้ลงขันลงแรงทำกันเอง พวกชาวบ้านก็รอว่าจะได้ ข่าวดีเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้งสนามใหญ่

นับถือ  
สน

ตอบ คุณสน

ข่าวจาก กสช.ยืนยันว่าจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง ส.ส.แน่นอน แต่นั่นแหละทุกอย่างยังไม่มื่ออะไรชัดเจน แม้แต่ วันเลือกตั้งใหญ่ เสียงสะท้อนของคุณถึงการเสียโอกาสในการ พัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าระบบเลือกตั้งตัวแทน ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ในท้องถิ่นต่างๆ ที่ชนชั้นสูงในเมืองหลวงอาจไม่เข้าใจ



☑ ตรวจสอบคลอง...นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองเปรมประชากร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคลองเปรมประชากร บริเวณวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

## ลาก่อนพี่ชายที่แสนดี พี่แดง-ปราโมช รัฐวินิจ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สร้างลูกน้องศิษย์กันกุ๊กหลากรุ่น เรียน คุณอรรถ อรรถชัย ที่นับถือ

เมื่อเย็นย่ำวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.ซึ่งเป็นวันรณรงค์ตลอบนูทรีโลก ดินแดนและเพื่อน ๆ ในแวดวงสื่อมวลชนนัดหมายกันไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพปราโมช รัฐวินิจ ม.ป.ช., ม.ว.ม. อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นับเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ การจัดดอกไม้ประดับโขนสีขาและเขี้ยวอ่อนที่ปักและทางนกงู หงส์คู่อรเมรุในบรรยากาศสวยงามที่มีอภิวัชชาพารม ถนนราชวิถี

มีการบรรเลงขับกล่อมด้วยวงปี่พาทย์นางหงส์ กรมประชาสัมพันธ์ชุดใหญ่ ๑๒ คนนำโดยปรีดา อรรถกฤษณ์ หัวหน้าวงบรรเลงเพลงแสดงความอาลัยรักอย่างต่อเนื่อง ดวงใจ มาตยานูวัตติ พิธีกรอ่านประวัติชีวิตปราโมช (แดง) รัฐวินิจเป็นบุตรคนโตของบัณฑิต-นิรมล รัฐวินิจ มีน้องๆ ๓ คน อมราภรณ์ (เอ๊ว), พต.อ.วชิรชัย (อ๊อด) - จันทร์เพ็ญ (อ้อม) รัฐวินิจ มีบุตร ๒ คน อภิรัฐ (โอม) จบปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ ๑ ทางการธุรกิจโรงแรม สิทธิพัฒน์ (เอ็ม) เรียนจบปริญญาตรีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราชการที่กรมประมง, ทวีชัย (แอ๊ด) - อุ่นเรือน (หญิง) รัฐวินิจ มีธิดา ๑ คน วิจิตรรัตน์ (ออย) จบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย ประเทศอังกฤษ ทำงานอยู่ที่มันนี่แซนแนล ปราโมชสมรสกับรวงทอง (จ่อม) ยศตำรวจ อดีตรอง-ทองศรี ยศตำรวจ ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน

พี่น้องทั้ง ๔ คนเติบโตในบ้านที่ถนนราชดำเนินกลาง บิดาเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนมารดาเป็นข้าราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร ฯลฯ ทางด้านการศึกษา มารดาบอกว่าให้บุตรชายเรียนรร.วัดบวรนิเวศฯ เพื่อเป็นสุภาพบุรุษ มีจิตใจอ่อนโยน เบี่ยมด้วยเมตตาธรรม และบุตรสาวคนเดียวเรียน รร.ราชินีเพื่อให้เป็นกุลสตรีที่งดงาม ในช่วงที่มารดาเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ปราโมชรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงคนเดียวในฐานะที่เป็นพี่ชายคนโตด้วยคำพูดที่ว่าให้น้องๆ ดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเท่านั้น

ปราโมช รัฐวินิจ เกิดปีชลา วันพุธที่ ๒๒ พ.ย.๒๔๙๓ เรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนหิวงสุรนนท์ ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศฯ จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๔ แผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เป็นนักฟุตบอลของคณะและเป็นเชียร์ลีดเดอร์ สจ.ม. (สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศนียบัตรการผลิตรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา ศึกษาทางด้านข่าวโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น



ทั้งยังเข้าอบรมหลายหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช.

ถึงแม้จะเกษียณอายุแล้วก็ยังเป็นกรรมการ บ.กรุงเทพมหานคร กรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม วิทยากรพิเศษ กสทช. อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการและผอ.มูลนิธิดำรงธรรม ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร กสทช. กรรมการ ผจก.บ.แฟมมีลี โนฮาว จำกัด ฯลฯ และยังเป็นนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ สมาคมนิสิตเก่าแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลอดเวลาในชีวิตงานนั้น ปราโมชปฏิบัติงานด้วยความอดทน ด้วยบุคลิกที่เบือนรอยยิ้มตลอด ชีวิตราชการมีเรื่องตื่นเต้นผาดโผนอยู่เสมอ จนเพื่อน ๆ ในวงการสื่อมวลชนเปรียบเปรยว่าเสมือนแมวเก้าชีวิต มีไหวพริบปฏิภาณดีเป็นคนเดียวที่ใช้ฝีปากกล้าสู้ได้รอบทิศ มีความคิดเป็นเลิศ ดำเนินงานข่าวและประชาสัมพันธ์ ผู้คิดริเริ่มจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ด้วยการจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ และยังสามารถใช้จนถึงปัจจุบัน ด้วยแนวคิดพวกเขาไปทางเอาชนะทุกคลื่นวิทยุได้ทำให้ชื่อของสุริยงค์ หุนทสาร และฟองสนาน จามรจันทรจักรายการบันเทิงสถานการ์ณวิทยุ สวท.ดังติดอันดับ

เป็นที่รับรู้กันในหมู่เพื่อนฝูงว่าปราโมชมีความใฝ่ฝันและมีปณิธานที่จะเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ยังเรียนปริญญาตรี เขามีเพื่อนหลายกลุ่มหลากหลายกัน ที่สนิทสนมคือก๊วนวันพฤหัสบดีฯ พบปะกินข้าวเย็นทุกวันพฤหัสบดี มาตลอดกว่า ๓๐ ปี มาจนถึง โหม่พิชาติ, พนา ทองมีอาคม, วาณิช จรุงกิจอนันต์ (เสียชีวิตแล้ว), อรุณ วัชรระสวัสดิ์, ชัยรัตน์ เมฆศุภศิริ, พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช, สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ได้ผู้) นสพ.ไทยรัฐ, เต้จ ภูริพิทักษ์ (พญาไม้), ไพวงษ์ เตชะณรงค์, กนกศักดิ์ บินแสง, ศิธา ทิวารี, ชยเนทร คำนวน, ปกรณ์ พงศ์วราภา (GM), สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์, ตล. เหวระกูล ฯลฯ

เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง “นกกน้อยในไร่ส้ม” สมาชิก ๑๗ คนในเบื้องต้นซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวงการนำหมึก วงการวิทยุโทรทัศน์จากจุฬาลงกรณ์ฯ ธรรมศาสตร์ รามคำแหง เกษตรศาสตร์ ต่อมาเริ่มมีกลุ่มและเขยกลุ่มเข้าร่วมกลุ่มด้วย เพื่อนหลายคนเกิดปีเดียวกันคือปี ๒๕๐๒ มี “พีโมช” เป็นหัวหน้ากลุ่มยังเดี๋ยงของกลุ่มนกกน้อยในไร่ส้มโดยพฤตินัย เพราะมีวินัยในการพบปะสนทนาวิสาสะ ได้ทั้งสาระและความครื้นเครงเป็นประจำมาตลอดกว่า ๓๐ ปี มีธรรมนุญกลุ่มนกกน้อยสมาชิกสังกัดกลุ่มตลอดชีพ หัวมลาออก ivenแต่ตายเท่านั้น

ในหนังสือ In Memory of Mr.Pramoj Rathavinij 31 May 2018 รวงทองสุชีวิตรได้เขียนบันทึกความเจ็บป่วยของปราโมชในช่วง Family Trip ขณะ



ไปเที่ยวเขาใหญ่ ในเช้าวันที่เดินทางกลับปราโมชบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับ ตื่นมาตี ๔ รู้สึกแสบและเสียดหน้าอกเกรงว่าจะเป็นกรดไหลย้อน มีอาการไม่สบาย อาเจียน ความดันขึ้น ปวดศีรษะ พบแพทย์ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ จากนั้นตรวจร่างกายอย่างละเอียด เจาะเลือดทั้งเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ส่งกล้องทางปาก ตรวจช่องคอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ ต่อมาได้รับการตรวจอย่างละเอียดจึงพบว่า เป็นมะเร็งในหลอดอาหาร ระหว่างเตรียมตัวผ่าตัดแพทย์ตรวจเจอเส้นหัวใจตีบด้วย ผ่าตัดมะเร็งในหลอดอาหารต่อมามีอาการปอดติดเชื้อ ตลอดเวลาของการเข้ารับการรักษานั้นปราโมชไม่เคยท้อแท้ต่อการรักษาจิตใจเข้มแข็งให้ความร่วมมือแพทย์และพยาบาลในการรักษาเป็นอย่างดี

ในวันสุดท้ายวันที่ ๑๘ ก.พ. เวลา ๒๐.๓๐ น.ขอให้รวงทองสุภศิริและให้ท้องน้ำพุโธเหมือนทุกๆ วันพร้อมกันบอกว่าจะนอนแล้ว หลับตาแต่ยังจับมือรวงทองไว้ยังไม่ให้ไปจากข้างเตียงคนไข้ เวลา ๒๒.๒๐ น.ปราโมชก็จากไปอย่างสงบชั่วชีวิต

สมพร สุวรรณจุรี หรือน้ำปองช่อง ๙ วัย ๘๕ ปี มีศักดิ์เป็นอาของปราโมช เล่าว่าเธอดูแลห้องแต่งตัวผู้ที่จะบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ บางขุนพรหมในยุคที่มีหัวหน้างาน รังสิกุลดูแลการผลิต ต่อมาย้ายมาที่บางลำพู โอโศก เธอยังมีประสบการณ์แต่งหน้าให้ชวนหลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกฯ และรัฐมนตรี และ ดร.เสรี วงษ์มณฑา แต่เสียชีวิตอย่างสงบแล้ว

ในหนังสือประวัติชีวิตปราโมช รัฐวิจิตรฉบับครอบครัว มีการอัญเชิญพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง “หัดคิดเชิงบวก” มาเป็นข้อคิด คำพึงเพย “นินทากาเลเหมือนหนา ไม่ชอกช้ำเหมือนเอาผิดมาริตดิน อันองค์พระปฏิมายังราดิน เราเดินดินหรือจะพันคนนินทา” มีคนจำนวนมากที่ถือคำนินทาเป็นสำคัญ ทำให้ถึงเสียผู้เสียคนได้ เพราะคำนินทาที่เริ่มขึ้นแล้วมักจะมีส่วนใจนำไปพูดต่อๆ กัน ไปยัดยารัฐทุกที่ รุนแรงขึ้นทุกที ตามแบบที่มีคำกล่าวที่ว่า “ปากคนยาวกว่าปากกา” คำนินทาใดๆ มากมายหนักหนาเพียงไหนก็ไม่อาจทำให้เราไม่ไปไม่ได้เลย เมื่อถูกนินทาทั้งๆ ที่มีดีทำอะไรควรให้ถูกนินทา ก็จงมั่นใจในตนเองให้เต็มที่ อย่าหวั่นไหวในคำนินทา อย่าคิดว่าเสียหายนเพราะเสียงนินทา

ผู้ใดทำกรรมใดไว้จักได้รับผลของกรรมนั้น ความเชื่อเช่นนี้จึงทำให้ไม่คิดร้ายต่อผู้คิดร้าย เป็นการระงับเรอภัยไม่ให้เกิดแค้น เป็นการปกป้องตนมิให้ทำกรรมไม่ดีทั้งกายวาจาและใจโดยมุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทน ผลจึงเป็นความสงบสุขแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย คุณอัครกิตติฉัตรเกล้าให้เห็นถึงบรรยากาศของน้องพี่ที่หยิบยื่นพลังความดีส่งต่อให้กันบนสนามข่าวกันน้อยในไร่ส้ม.

ขอแสดงความรักและนับถือ

“ต้นทองหลาง”

เพิ่มเติมนิดเดียวครับ คุณปราโมชลูกหม้อกรรมประชาสัมพันธ์ยังมีเพื่อนร่วมรุ่นชื่อ อาภา ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่. จันทรา ชัยนาม อดีตนักหนังสือพิมพ์ นักแสดง นักจัดรายการวิทยุ ปัจจุบันเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ เป็นต้นครับ.